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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
วิสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  3  ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันศุกร์ที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้มาประชุม 
1. นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
2. นายอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  1 
3. นายสุขสันต์  ชื่นจิตร ์   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  คนที่  2 
4. นายสมปอง  บัวพิม   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
5. นายอำนาจ  เรืองจินดา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.เมือง 
6. นายบัณฑรูย์  เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เมือง 
7. นายวรวุฒ ิ ประภามณฑล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เมือง 
8. นายมนตร ี เกียรติก้องชูชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.เมือง 
9. นางสาววิววิกา  กล้าแท้  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  5  อ.เมือง 
10. นายดำรงพล  กล้าจริง  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  6  อ.เมือง 
11. นางสาวเกตศิริ  จรรย์โกมล  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.ภูเขียว 
12. นายอลงกต  ลาสิทธิ์   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.ภูเขยีว 
13. นางสาวจารุวรรณ  จังหวะ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.หนองบัวแดง 
14. นายอำนาจ  ศรีหลง   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.หนองบัวแดง 
15. นายนพเดช  ถ้ำแก้ว   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.หนองบัวแดง 
16. นางจริยา  สุจริยา   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.แก้งคร้อ 
17. นายนพกรณ์  วัชรจำรูญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.แก้งคร้อ 
18. นายสุธชิัย  พรมกุดตุ้ม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1  อ.คอนสวรรค์ 
19. นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.จัตุรัส 
20. นายมนตรี  อินทรักษา  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.จัตุรัส 
21. นายชัยสากล  มาสิงห ์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.บ้านเขว้า 
22. นายปรัชญา  แต่งทรัพย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.เทพสถิต 
23. นางสาวทรายศิรินทร์  ภูก่ันมาศกุล สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.เทพสถิต 
24. นายรณชัย  นามวิจิตร  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  1   อ.คอนสาร 
25. นายนฤพนธ์  งามประเสริฐ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.คอนสาร 
26. นายอธิชานนท์  มักขุนทด  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.ซับใหญ่ 
27. นายประสิทธิ์  พาจันทร์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.บ้านแท่น 
28. นายสุรพล  ชาญตะคุ   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.หนองบัวระเหว 
29. นายสถาพร  สงคราม  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  -   อ.เนินสง่า 
30. นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูม ิ เขต  -   อ.ภักดีชุมพล 
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รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีลาการประชมุ   

1. ลากิจ 
         1. นางสาววิเมลือง  แก้วศิริ  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.ภูเขียว 

2. นายศิวะ  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.เกษตรสมบูรณ์ 
3. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  3  อ.เกษตรสมบูรณ์ 

2. ลาป่วย 
1. นายจตุพร  ติ้วสุวรรณ   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  4  อ.ภูเขียว 
2. นายวรวุฒ ิ จิตร์จันทึก   สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2   อ.บ้านเขว้า 

         3. นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขต  2  อ.บำเหน็จณรงค์ 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่ีขาดการประชุม  

ไม่มี 

รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 
1. นายอร่าม  โล่ห์วีระ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
2. พลเรือเอกสุวิทย์  ธาระธูป  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
3. นายสมชาย  จริยานันทกุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
4. นายประวิทย์  ตรีสรานุวัฒนา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
5. นายไถง  ครอบบัวบาน   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิ
6. นางสวรส  ปรีชานันท์   ที่ปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
7. นายกอบชัย  บุญอรณะ  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
8. นายเพชรพงษ์  จิระนนท์  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
9. นายณัฐสันต์  ฟ้าประทานชัยกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
10. ว่าที่ร้อยตรีกรัสนัย  ผลสนอง  แทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
11. นายประดลเดช  เกิดชัยภูมิ  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12. นายพันธุ์ธัช  ศรีหาพล  แทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
13. นางวันเพ็ญ  ปลูกชาลี   แทน ผู้อำนวยการกองคลัง  
14. นายนเรศ  รักเพ็ง   ผู้อำนวยการกองช่าง 
15. นายปรชีา  ชูสกุล   ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
16. นางสาวศิรวิรรณ  สุรินทะ  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที ่
17. นางวราพร  หน่ายครบุรี  แทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม 
18. นายระแวง  บุญทศ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
19. นางสาวปรียรัศม์  เตื่อยโยชน์  แทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
20. นางสาวกานดา  กฤตศพัฒน์  รกน. หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
21. นางสาวอุลัยวรรณ  สำราญสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
22. พันจ่าเอกสวัสดิ์  จำนงค์ชอบ  รกน. หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
23. นางสาวเกสรา  จันเขียด  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ 
24. จ่าเอกจิรายุทธ  แก้วนามอง  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
25. นางสาวปิยนาถ  โพธิ์นอก  หวัหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
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รายชื่อเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง 
1. นางสาวชญาภา  โคตรนาวัง  นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
2. นางสาวมณฑาทิพย์  กลางสาทร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
3. จ่าเอกปรีชา  มะลิดา   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
4. จ่าสิบเอกเกรียงไกร  แตงเส็ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
5. นางปริศรา ใจอดทน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
6. นางสาวอภิรดี  ศรีโฉม   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
7. นางสาวพัณณิตา  ไชยทองศร ี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางสาวจฑุามาศ  กาญจนะโภคิน ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ 
9. นางสาวชุติมา  หาญเวช   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
10. นางศิริรัก  โทแก้ว   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
11. นางอัมรี ปลื้มโชค   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12. นายไชยวัฒน์  สภุาพงษ์   พนักงานขับรถ 
13. นางสาวลภสัรดา  ฝาชัยภูมิ  คนงาน 
14. นายทองพูน  ชาวิชัย   คนงาน 
15. นางเดือนเพญ็  เนตรพล  คนงาน 
16. นายอนุชา  คุ้มกุดขมิ้น  คนงาน 
17. นายสมรรถชัย  จิตตะรักษ์  คนงาน 
18. นายอรรดิษฐ  จันตะเสน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
รายช่ือผู้ขอเข้าร่วมรับฟังการประชุม 
1. นายศักดิ์ศรี  สิงห์เส   ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 
2. นายสมชาติ  ฐิติกรกุล   ผู้อำนวยการหมวดบำรุงแขวงการทางภูเขียว 
3. นายพงษ์ศักดิ์  ธีระกิตติวัฒนา  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ  
4. นางธนาธรณ์  พะโหภิญโญ  หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
เริ่มประชุมเวลา    14.30 น. 
นายสมปอง  บัวพิม 
เลขานุการสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา       
ผู้ทรงเกียรติ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม
ทุกท่านครับ ขณะนี้เวลา 14.30 น. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.
2565 ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และการประชุมสภาในครั้งนี้              
ได้มีการบันทึกเสียงไว้เพ่ือจัดทำเป็นรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภู มิ ต่อไปกระผมนายสมปอง บัวพิม สมาชิก                   
สภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  อำเภอคอนสวรรค์  เขต 2              
ทำหน้าที่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอเรียน                 
เชิญท่านกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ท่านอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
คนที่ 1 ท่านสุขสันต์  ชื่นจิตร  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ  คนที่ 2  ขึ้นทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ 

/นายกฤษฎา... 
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นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร            
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ และ
ผู้เขา้ร่วมรับฟังการประชุมทุกทา่น บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ วันนี้
เป็นการประชุมสภา วิสามัญ สมัยที ่2 ครั้งที ่3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครับ  
ครับขออนุญ าตดำเนิ นการประชุ ม  ตามระเบี ยบวาระต่อไป                  
แจ้งเพื่อทราบเรื่องที ่1 วันนี้มีสมาชิกลา จำนวน  6 ท่านนะครับ  
1. ลาป่วย 
1. นายจตุพร  ติ้วสุวรรณ  อ.ภูเขียว เขต  4 
2. นายวรวุฒิ จิตร์จันทึก อ.บ้านเขว้า เขต 2 
3. นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย อ.บำเหน็จณรงค ์เขต  2   
2. ลากิจ 
1. นางสาววิเมลือง  แก้วศิริ อ.ภูเขียว เขต  3   
2. นายศิวะ  พงศ์ธีระดุลย์ อ.เกษตรสมบูรณ ์เขต  2 
3. นายวรฉัตร  พงศ์ธีระดุลย์ อ.เกษตรสมบูรณ์ เขต 3 
แจ้งเพื่อทราบเรื่องที่  2  เนื่องจากมีสมาชิกสภาฯ ได้เสนอกระทู้ถาม
ต่อประธานสภาฯ เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาค 
ตามความในมาตร 32 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 24 ให้ส่งระเบียบวาระการ
ประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมตามข้อ 22 หรือการนัดประชุมตาม
ข้อ 23 เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้ง ระเบียบวาระการ
ประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบในขณะเปิดประชุมก็ได้ ผมจึงขอเพ่ิม
ญัตติ จำนวน 2 ญัตติ และกระทู้ จำนวน 2 กระทู้ เข้าไปในระเบียบวาระ
การประชุมแล้วนะครับ และในวันนี้ ได้มีตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วม                  
ประชุ มสภา เพ่ื อตอบกระทู้ ถามตามที่ ท่ านสมาชิกได้ เสนอต่ อ
ประธานสภาฯ  จำนวน 3 ท่าน  คือ 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ  
2. นายศักดิ์ศร ี สิงห์เส  ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ 
3. นายสมชาย  ฐิติกรกุล  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงแขวงการทางภูเขียว 
แจ้งเพื่อทราบเรื่องที่  3   
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการร่วมใช้อาคารและบริเวณรอบศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวเขาพังเหย อุทยานแห่งชาติไทรทองกับอุทยานแห่งชาติ
ไทรทอง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมภูคิ้ง ชั้น ๓ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
พ้ืนที่อาคารและบริเวณรอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาพังเหย            
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อุทยานแห่งชาติไทรทองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ท่านสมาชิกได้รับนะครับ  จึงแจ้งที่ประชุม                 
มาเพ่ือทราบ 
เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1  
ประจำปี  พ .ศ. 2565 เมื่ อวันที่  27  มิถุนายน พ.ศ. 2565                  
มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ มีไหมครับ เนื่องจากว่า   
ประธานขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในคราวประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ในระเบียบวาระที่ 11 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง และแผนงานการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กองช่าง) มีข้อความที่ขาดตก
บกพร่องไปทำให้เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ประธานสภา จึงขอแก้ไข
เพ่ิมเตมิถ้อยคำในรายงานการประชุม โดยเพิม่เตมิถ้อยคำดงันี้   
“รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และบัญชีโอนเงิน งบประมาณ
รายจ่ ายประจำปี  พ .ศ . 2565  (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายญัตติ)”โดยขอเพ่ิมเติมถ้อยคำรายละเอียดในหน้า
เอกสารรายงานการประชุม ดังนี้  
1. หน้า 28 บรรทัดที่ 25 ต่อจากข้อความสุดท้าย ก่อนที่ประธานจะ
เริ่มขอมติโครงการที่ 1 นะครับ โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความ
ที่ ว่ า  จ ำนวน  3  โครงการนะครับ  โดย ให้ เพ่ิ ม เติ มถ้อยคำว่ า  
“รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ ายประจำปี  พ .ศ . 2565  (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
2. หน้า  28 บรรทัดที่ 34 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง)  โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
3. หน้า 29 บรรทัดที่ 13 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
4. หน้า 29 บรรทัดที่ 37 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
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5. หน้า 30 บรรทัดที่ 17 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
6. หน้า 30 บรรทัดที่ 34 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
7. หน้า 31 บรรทัดที่ 15 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
8. หน้า 31 บรรทัดที่ 35 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
9. หน้า 32 บรรทัดที่ 13 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
10. หน้า 32 บรรทัดที่ 29 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
11. หน้า 33 บรรทัดที่ 8 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
12. หน้า 33 บรรทัดที่ 27 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
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13. หน้า 34 บรรทัดที่ 9 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
14. หน้า 34 บรรทัดที่ 26 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
15. หน้า 35 บรรทัดที่ 5 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
16. หน้า 35 บรรทัดที่ 22 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
17. หน้า 35 บรรทัดที่ 38 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
18. หน้า 36 บรรทัดที่ 18 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
19. หน้า 36 บรรทัดที่ 34 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
20. หน้า 37 บรรทัดที่ 13 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตต)ิ” 
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21. หน้า 37 บรรทัดที่ 35 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
22. หน้า 38 บรรทัดที่ 12 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปล่ียนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
23. หน้า 38 บรรทัดที่ 28 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
24. หน้า 39 บรรทัดที่ 8 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
25. หน้า 39 บรรทัดที่ 30 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ .ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
26. หน้า 40 บรรทัดที่ 9 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
27. หน้า 40 บรรทัดที่ 25 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ . 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตต)ิ” 
28. หน้า 40 บรรทัดที่ 39 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
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29. หน้า 42 บรรทัดที่ 19 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ .ศ. 2565 
(รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
30. หน้า 43 บรรทัดที่ 1 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
31. หน้า 43 บรรทัดที่ 21 โดยเพ่ิมเติมถ้อยคำต่อจากข้อความที่ว่า 
(กองช่าง) โดยให้เพ่ิมเติมถ้อยคำว่า “รายละเอียดตามบัญชีแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตติ)” 
ครับแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคำรายละเอียดในรายงานการประชุมถูกต้อง
ครบถ้วน แล้วนะครับ อาศัยตามความในข้อ 33 วรรค 2 การแก้ไข
ถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ ประชุมสภา
ท้องถิ่น เชิญเลขานับองค์ประชุมครบั ทั้งหมด  30 ท่าน รวมประธาน
และเลขา จะขอมติที่แก้ไขเมื่อสักครู่นะครับ ท่านใดเห็นชอบการแก้ไข
เพ่ิมเติมถ้อยคำในรายงานการประชุม  วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. 2565 กรุณายกมือขึ้นครับ เห็นชอบ 28 ท่าน      
งดออกเสียง 2  ท่าน ถือว่ามติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมดังที่ผมได้อ่านไปแล้วนะครับ มติเป็นเอกฉันท์  มีสมาชิกท่าน
ใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอีกไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่า         
ที่ประชุมให้การรับรองนะครับ 
กระทู้ถาม เรื่อง สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 
พ.ศ.2565 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ ได้รับความเสียหาย             
จากอุทกภัยของจังหวัดชัยภูมิ ได้มีการจัดสรรงบประมาณหรือไม่ 
(นายดำรงพล  กล้าจริง)  
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดชัยภูมิ  ท่านผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผม
นายดำรงพล กล้าจริง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมืองเขต 6 ครับ เรื่องกระทู้ถามขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง
งบประมาณประจำปีพุทธศักราช 2565 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนน                      
ที่ได้รับความเสียหายจากพายุเตี๋ยนหมู่ของจังหวัดชัยภูมิ ว่าได้มีการ
จัดสรรงบประมาณหรือไม่เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ได้นำเสนอโครงการไปจำนวน 33 โครงการ ไปทางป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ นะครับ  และได้ พิจารณามา           
จำนวน 1 โครงการ จึงอยากสอบถามมายังทางป้องกันและ             
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บรรเทาสาธารณภัย ว่าจะมีแนวทางช่วยเหลือในการซ่อมแซมถนน        
ในจั งหวัดชั ยภู มิ  จะดำเนิ นการอย่ างไร และแก้ ไขอย่ างไรครับ                
ขอบคุณครับ  
เชิญป้องกันบรรเทาจังหวัดชัยภูมิครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภา กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ กระผม
นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิครับ ขอเรียนตอบคำถาม อับดับแรกขอ
อธิบายเงินทดลองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
นะครับก็เป็นเงินที่ใช้ในการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน                 
ที่เกิดขึ้นโดยที่จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณของที่อ่ืนนะครับ แล้วก็
ไม่มีงบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่มี งบประมาณที่ใช้ในการนี้นะครับ       
ในการช่วยเหลือครับ ก็ต้องเป็นการเสียหาย จนไม่สามารถท่ีจะสัญจร
ไปมาได้นะครับ เกี่ยวกับด้านของสิ่งสาธารณะประโยชน์ของถนน
หนทางนะครับ แล้วก็ทางท้องถิ่นต้องมีหนังสือยืนยันในเรื่องของ
งบประมาณด้วยนะครับ ใช้เวลาในการดำเนินการนะครับ ก็จะต้องไม่
เกิน 45 วันวันนี้จะเป็นหลักเกณฑ์คร่าว ๆ ครับ แต่ที่นี้ทางที่เสนอนะครับ         
ของโครงการที่เสนอเข้ามา ก็ไม่ต้องเสนอผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติในระดับอำเภอ ก็ต้องผ่านระดับอำเภอมานะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็ต้องส่งขึ้นมายังระดับจังหวัดนะครับ เพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระดับจังหวัดเพ่ือจะ
พิจารณาในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงบประมาณเงินทดลอง
ราชการนี้นะครับ โดยที่ผ่านมาครับโดยที่ผ่านมาทาง ปภ.นะครับ                  
ในฐานะเลขาคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระดับ
จังหวัดนะครับ ได้มีการรับเรื่องนะครับ จาก กสพอ.คณะกรรมการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในระดับอำเภอนี้ ใน 1 โครงการครับ           
จากอำเภอเมือง ตำบลชีลองครับ ซึ่งงบประมาณ 1,400,000 บาท
ตอนที่เสนอเข้ามาก็จะแบ่งเป็น 2 ช่วงช่วงที่ 1 จะเป็นการซ่อมคันดิน
คอสะพานนะครับ กับช่วงที่ 2 จะเป็นถนนลาดยางรวมงบประมาณ 2 
แห่งครับ ครับ 1,400,000  บาทนะครับ ทีนี้คณะกรรมการได้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับ แล้วก็ให้เห็นชอบ
เพ่ือนำเสนอผู้ว่านะครับ ในการที่จะอนุมัติเงินเป็นช่วงที่  1 ครับ             
ในงบประมาณที่เป็นการซ่อมคันดินครับ งบประมาณ 66,000 บาท 
ก็จะเป็นสิ่งทีท่างคณะกรรมการ กสพอ. ได้รับเรื่องมานะครับ แล้วกย็ัง
มีจากอำเภอต่าง ๆ นะครับ ที่ได้เสนอเข้ามานะครับ ในการช่วยเหลือ            
ของด้านนี้นะครับ ด้านถนนหนทางของท้องถิ่นต่าง ๆ ก็รวมประมาณ 
5 อำเภอนะครับ ก็ได้รับความช่วยเหลือไปประมาณ 3 อำเภอครับ 
งบประมาณก็ประมาณล้านว่าบาทครับผม ตามหลักเกณฑ์ทีนี้แนวทางใน
การช่วยเหลือก็จะม ีถ้าไม่สามารถที่จะเข้าตาม 
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นายกฤษฏา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายดำรงพล กล้าจริง 
สมาชิกสภาอบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฏา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายพงศ์ศักดิ์  ธีระกิติวัฒนา 
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 
 
นายกอบชัย  บุญอรณะ 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายก อบจ.ชัยภูมิ 
นายกฤษฏา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายกอบชัย  บุญอรณะ 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์เงินทดลองช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้ ก็ต้อง
ไปเข้างบที่เป็นงบกลาง หรืองบที่เป็นงบช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับ            
ซึ่งเท่าที่ได้ทราบข่าวมานี้ ก็จะมีการเสนอเข้าไปทางช่องทางงบกลาง
นะครับ ผ่านของท้องถิ่นจังหวัดนะครับ ประมาณหลายร้อยโครงการ
เหมือนกันครับ นี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับ กราบเรียนที่ประชุมครับ 
เชิญท่านดำรงพลครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดชัยภูมิ  ท่านผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผม
นายดำรงพล กล้าจริง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมืองเขต 6 ครับ ขอเรียนถามอีกเรื่องกรณีงบกลาง เราจะ
สามารถดำเนินการอย่างไร จะได้เร็วที่สุด และจะมีแนวทางอย่างไร
เพ่ือจะชี้แนะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือของบกลางมาใช้
เพ่ือซ่อมแซมและบรรเทาสาธารณภัยของพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัด
ชัยภูมิครับ ขอบคุณครับ 
เชิญท่าน ปภ.ครับ 
 
ครับกราบเรียนที่ประชุมครับ ถ้าเป็นงบกลางครับ เป็นงบของจังหวัด 
ซึ่งทาง ปภ.ไม่ได้ดูแลอยู่นะครับ และก็ต้องผ่านทางท้องถิ่นจังหวัด                      
ที่ดำเนินการอยู่ครับ 
ขออนุญาตครับ 
 
ท่านผู้ว่ากอบชัยนะครับ ที่ปรึกษานายกท่านจะขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ
เชิญครับ 
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านผู้บริหาร ท่านนายก                  
ขออนุญาตชี้แจงแทน ปภ.จังหวัดนะครับ พูดถึงระเบียบที่มาท่ีไปดีกว่า
เพราะว่ามันจะไปกันใหญ่ ผิดตัวผิดฝา ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ละกัน 
ถ้าไม่สบายใจหาว่าผมเข้าข้าง ถามกองช่าง ถามทางหลวงชนบท             
ก็ได้จะมี 2 ส่วนนะครับ เมื่อเกิดอุทกภัยทั่ว ๆ ไปนะครับ จริง ๆ แล้ว
จะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่น ต้องเข้าไปช่วยเหลือดำเนินการตามอำนาจ
ห น้ า ที่ น ะ ค รั บ  ถ้ า เกิ ด สิ่ ง ส า ธ า ร ณู ป ร ะ โภ ค เป็ น ข อ ง เร า 
สาธารณประโยชน์เป็นของเรา ไม่ว่าถนน สะพานต่าง ๆ หรือสะพาน
ต่าง ๆ โดยระเบียบ อบต. เทศบาล หรืออบจ.ต้องดำเนินการซ่อมแซม
ในส่วนของตัวเอง เพียงแต่ระเบียบของเงินทดลองราชการเป็นใช้เงินพิเศษ 
แต่ระเบียบของเงินทดลองราชการจะให้การช่วยเหลือเฉพาะกรณีที่
โครงการนั้นเป็นการกลับสู่สภาพเดิม และระยะเวลาการซ่อมแซมนั้น
ไม่เกิน 45 วัน ก็หมายถึงว่าเป็นโครงการเล็ก ๆ น้อย ๆ แค่นั้นเอง               
และมีหลักการว่าถ้าต้องการแบบซ่อมสร้างหรือมีระยะเวลาเกินกว่า 
45 วันนะครับ จะไม่สามารถใช้เงินทดรองราชการได้ ก็ต้องขอไปยัง
ส่วนกลางต่อไปนะครับ เคสนี้จะเปน็อย่างนี้ครับ ตอนนั้นผมอยู่โคราช 

/ไม่ได้... 



๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้ข้องเกี่ยว ชัยภูมิก็น้ำท่วมเยอะ ท่านนายกเคยเล่าให้ฟังความเสียหาย  
ก็เยอะ ก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทางต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบท สายทางของโยธา  อาจจะก็มีบ้าง              
สายทางของกรมชลประทานโยธาก็มีบ้าง สายทางของกรมอุทยาน          
ก็อาจจะมีบ้าง แต่ละเจ้าของจะต้องเป็นผู้ซ่อมแซมดำเนินการตาม
ระเบียบงบประมาณของเขา เพียงแต่ว่าเปิดทางไว้ให้ ถ้าในเชิง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีงบประมาณ หรืองบประมาณหมดแล้ว
สามารถของบกลางได้ ที่ท่านสงสัยงบกลางนี้ คือของใครนี้ไม่ใช่ของ 
ปภ. อันนี้แล้วแต่จังหวะรัฐบาล แล้วแต่ละรัฐบาล ผมพูดอย่างนี้ก็ได้
รัฐบาลก็จะให้สำนักงบประมาณหรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้สอบถาม
ขึ้นมา ปีนี้ก็จะมีงบกลางช่วยเหลือ โดยปกติรัฐบาลจะต้องตั้งงบกลาง
ไว้แล้ว ปีหนึ่งสองหมื่น – สามหมื่นล้าน แล้วแต่ที่เราเคยได้ยินเสมอนะครับ 
งบกลางก็เอาไว้ช่วยเหลือตรงนี้ครับ เงินสำรองจ่ายฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ เรื่องอุบัติภัยอะไรต่าง ๆ ตั้งไว้เพ่ือที่จะอันไหน
ที่ไม่เข้าช่องระเบียบของเงินทดลองราชการนะครับ เมื่อเกิดความ
เสียหาย ถ้าไม่เข้าช่องระเบียบของทางราชการ ให้สามารถของบกลาง
ได้นะครับ เมื่อปี 2564 – 2565 นี้ก็เหมือกันครับ โดยกระทรวงการคลัง
ทางสำนักนายก ทางสำนักงาน ก็วางหลักเกณฑ์ไว้ 1 – 2 – 3 และที่
จะเป็นประโยชน์กับเราอย่างหนึ่ ง ก็คือในนั้นก็จะพูดทำนองว่า
ซ่อมแซม ซ่อมสร้าง สร้างได้ ซึ่งจะขัดกับไม่เหมือนกับของระเบียบของ
ทางราชการ นั้นแค่ซ่อมแซมกับสู่สภาพเดิมเท่านั้นเอง ถามว่าอย่างที่
ท่านดำรงพลพูดถึง 33 ชิ้น ก็เป็น 33 ชิ้นที่เราขอไปในช่องของเงิน        
งบกลาง โดยทางกรมส่งเสริมของกรมปกครองท้องถิ่นนั้ นก็จะมี
หนังสือแจ้งมาทางจังหวัด ประมาณเดือนมิถุนายน , สิงหาคม ,  
กรกฎาคมให้ช่วยประมวล ความเสียหายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น อบต.
เทศบาล หรือ อบจ. ทำโครงการพร้อมรายละเอียดแบบแปลน มีวิศวะกร
รับรองอะไรต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งซ่อมแซมซ่อมสร้างนี้ ให้ขอเข้าไปที่ท้องถิ่น
จังหวัดเพ่ือที่จะขอเข้าไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น       
เพ่ือส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพ่ือส่งให้กระทรวงการคลัง สำนัก
งบประมาณเพ่ือพิจารณาต่อไปนะครับ เท่าที่ผมทราบนะครับ ที่เกิด
อุทกภัยนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะจังหวัดเราจังหวัดเดียว ประมาณ 48 จังหวัด
จังหวัด 40 กว่าจังหวัด ทั้ง อบต. ทั้งเทศบาล ทั้ง อบจ. นี้นะครับ           
ขอไปรวม ๆ แล้วเป็นหมื่น ๆ ล้านนะครับ เงินเป็นหมื่น ๆ ล้านแต่
อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายที่ทำหน้าที่ในการกรองหรืออนุมัตินี้นะครับ
เสนอไปสู่ ครม.นี้นะครับ จะมีท้องถิ่นที่จะได้รับการสนับสนุนทั้งหมดนี้
40 จังหวัด ในจำนวนทั้งหมด 625 แห่ง ใน 625 แห่งจะเป็น อบจ.
13 แห่ง อบจ.จริง ๆ ขอไปมากกว่านี้ จำนวนจังหวัด อบจ.ขอไป
มากกว่านี้ แต่เสนอที่จะเข้า ครม.อนุมัติใช้เงินงบประมาณงบกลางนี้
นะครับ 13 แห่ง ใน 13 แห่งนี้ก็จะมีโครงการของ อบจ. เข้าไปนะครับ
ทั้งหมด 40 จังหวัด 625 แห่ง ทั้งหมดรวมแล้ว 889 โครงการ  

/วงเงิน... 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงเงินประมาณสองพันสองร้อยล้านนะครับ จากจำนวนโครงการนี้เป็น
หมื่น ๆ ล้านแต่ว่าจะมีกระบวนการกรองในหมื่น ๆ ล้าน หรือจำนวน
ทั้งหมดนี้กว่าพันโครงการนี้ จะเป็นของ อบจ. ของเรา 33 โครงการ
นะครับ เพราะฉะนั้นที่ท่านดำรงพลพูดถึงก็คือนี้หละครับ 33 โครงการ       
ไม่ได้เข้า ปภ. และ ปภ. ไม่ได้รู้ส่วนนี้  ไปเข้าที่ ข้างบนเลยนะครับ         
โดยท้องถิ่นจังหวัด โดยมีกระบวนการกรอง โดยคนของจังหวัดนี้ครับ 
ไปช่วยกันกรอง ว่าอันไหนไม่เหมาะสมผ่านไป 33 โครงการนะครับ
ขณะเดียวกันก็เป็นท้องถิ่นอ่ืน ๆ เขาอีกร้อยกว่าโครงการเหมือนกัน
รวม ๆ แล้วเราขอไปทั้งหมด 353 โครงการใน 83 แห่งถามว่า        
83 แห่ง ก็อบต. บ้างเทศบาล บ้างแล้ว อบจ. นี้นะครับ วงเงินทั้งหมด
หนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าล้านบาทครับ หนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าล้านบาทครับ 
ที่ขอไปอย่างไรก็ตามผลการพิจารณาของสำนักงบ ของกระทรวงการคลัง   
อะไรต่าง ๆ เข้าไป ครม. ทั่วประเทศนี้ได้รับการจัดสรรเป็นเงินงบกลาง      
เพ่ือเข้ามาซ่อมแซมถนนของเรานี้นะครับ ทั้งหมด 40 จังหวัดนะครับ       
40 จังหวัด 625 แห่งนะครับ ก็คือ 13 แห่ง อบจ. เรานะครับ
ทั้งหมด 889 โครงการ สองพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดล้านกว่าบาท ในที่
อนุมัติเห็นชอบ 13 แห่ง อบจ. ก็จะเป็นโครงการของ อบจ. ที่เรา      
ขอไป 33 โครงการนี้นะครับ ได้มาโครงการเดียว คือโครงการที่ท่าน
พูดถึง คือโครงการชีลอง ที่ว่าซึ่งวงเงินประมาณสี่ล้านหก และก็ได้ของ
เทศบาลอีก 3 โครงการ รวมแล้วของ อบจ.ที่ได้ทั้งหมด 4 โครงการ       
และ 4 โครงการ เป็นของเทศบาล 3 โครงการ วงเงินรวมแล้วก็
ประมาณมีล้านสี่  , ล้านแปด , ล้านสี่นะครับ ก็ประมาณห้าล้าน      
และของ อบจ. สี่ล้านหก สรุปแล้วท้องถิ่นของจังหวัดเราได้ทั้งหมด      
แค่ 2 แห่งคือเทศบาลเมือง กับ อบจ. วงเงินประมาณ เก้าล้านกว่า      
อันนี้เป็นวงเงินที่เราขอผ่านงบกลางสำรองจ่าย เป็นฉุกเฉินเป็นเงิน      
ที่เราขอซ่อมแซมซ่อมสร้างได้เป็นวงเงินที่สามารถดำเนินการเกิน        
45 วันได้นะครับ เก้าล้านกว่าครับ แต่ถ้าผมจะอธิบายให้ฟังที่เราขอ
งบประมาณทาง ครม. ผ่านทั้งหมดนี้ 889 โครงการ สองพันสอง     
ร้อยกว่าล้านนี้นะครับ ใน 40 จังหวัดถ้าจะเราจะเฉลี่ย ๆ จังหวัดละ
เท่าไหร่นะครับ จะได้จังหวัดละประมาณห้าล้านกว่าบาท ถ้าเราคิด
เฉลี่ยนะครับ ห้าล้านกว่าบาทเอง ทั้งหมดนี้นะครับ 889 โครงการ
สองพันสองร้อยล้านบาท ในจำนวนท้องถิ่นทั้ งหมด 625 แห่ง        
ใน 40 จังหวัด ถ้าเทียบแล้วเฉลี่ยประมาณ 40 จังหวัด นี้สองพัน   
สองร้อยกว่าล้านบาทนี้ ได้จังหวัดละประมาณเก้าล้าน ถึงหกล้านบาท
แค่นั้นเองนะครับ เพราะผมเข้าใจว่าจำนวนความต้องการมันเยอะ        
นะครับ แต่จำนวนเงินของงบกลางประมาณ สองพัน – สามพันล้าน  
แค่นั้นเอง จึงจัดสรรเฉลี่ยมา แต่อย่างไรก็ตามเฉลี่ย ห้าถึงหกล้านบาท
ต่อ 1 จังหวัด แต่จังหวัดเราได้ประมาณเก้าล้านกว่าบาท ถ้ามองในแง่
นี้เราอาจจะได้สูงกว่าหลาย ๆ จังหวัด อันนี้เลยเป็นที่มาที่ไปว่า ทำไม
ทราบมาว่าเราขอไปเยอะ แต่ขอไปช่องทางจำนวนงบกลาง ไม่ได ้        
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นายกฤษฏา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 

ขอเข้าไปในช่องทางเงินทดรองราชการ เพราะเงินทดรองราชการ
โดยทั่วไปเราจะซ่อมแซมถนนหนทางอะไรต่าง ๆ เรามักจะซ่อมแซม
ถนนเล็ก ๆน้อย ๆ ใน อบต.ในเทศบาล แทบจะไม่มีจังหวัดไหนที่จะ
ซ่อมแซมถนนของ อบจ.  เพราะ อบจ. โดยทั่วไปจะเป็นถนนที่ใหญ่
กว่าใช้จำนวนเงินเยอะกว่าอันนี้เป็นระเบียบของทางราชการให้ใช้ใน
กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนเฉพาะหน้านะครับ แล้วก็ซ่อมแซมกลับสู่สภาพเดิม
รวมทั้งมีเงื่อนไขว่าต้องชำรุดเสียหายแบบสิ้นเชิง ไม่สามารถเดินทาง
สัญจรไปมาได้ ก็เลยไม่เข้าเกณฑ์ของเงินทดรองของทางราชการนะครับ   
ก็อยากจะเรียนให้ทราบนะครับ ว่ามันเป็นอย่างนี้ครับ แต่ถามว่าจะมี
แนวทางอย่างไรที่ท่านดำรงพลพูดถึงนะครับ นี้เป็นสิ่งที่ดีก็หมายความ
ว่าเราก็ต้องพยายามทำโครงการ เพ่ือเตรียมตามโจทย์ของงบกลาง   
ซึ่งอาจจะมีปี 2566 ปี , 2565 ซึ่งโจทย์ของปี 2565 - 2566
ปลายปี ถ้าใช้เงื่อนไขเดียวกับที่คราวปลายปี 6565 ก็คือเงื่อนไข   
อย่างที่ว่านะครับ แต่ถ้าเกิดใช้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป เราก็ต้องรอดู
อีกทีหนึ่งว่าเขามีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นเราไม่
สามารถบอกได้ว่าจะได้มากน้อยอย่างไร ขอให้อย่างเดียวครับคือ         
1.โครงการเหล่านั้นต้องอยู่ในพ้ืนที่ที่เกิดอุทกดภัยและมีการประกาศว่า
เป็นเขตเสียหายจากอุทกภัย 2.ต้องมีการซ่อมแซมมีการประมาณการ      
มีภาพถ่ายในหลักเกณฑ์ต้องเขียนไว้เลยครับ ภาพถ่ายอย่างน้อยหนึ่ง
ถึงสามร้อยเมตร ซึ่งมีสภาพของการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างมากที่
เห็นว่าสัญจรไม่ได้ 3.ต้องมีการประมาณการมีการออกแบบโดย        
วิศวะกรอะไรต่าง ๆ นะครับ มีภาพอย่างนี้ต้องเข้าตามเงื่อนไขใช้
หลักเกณฑ์เหล่านี้  เช่น มีภาพความเสียหายชัดเจนเขียนแบบเป็น
ชัดเจนเป็นไปตามความต้องการเราก็คงขอไปตรงนี้ได้นะครับก็มีทาง
เดียวนะครับขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะมีวงเงินงบกลางที่จะเข้ามาช่วยแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องนี้กี่พันล้าน ถ้าเกิดปีหน้ามีสักห้าพันล้าน  
เราอาจจะได้มากขึ้น และถ้าเกิดปีหน้ามีไม่ถึงก็น้อยลง เพราะเราจะ
เฉลี่ยจัดสรรกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อันนี้ก็อยู่ที่ทางฝ่ายเราเหมือนกัน      
นะครับ ถ้าเรามีช่องทางที่อาจไปเจ๊าะแจ๊ะ ผมพูดอย่านั้นแล้วกัน
อาจจะได้มากขึ้นนะครับ ก็อยากจะเรียนตรงนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นการ
เตรียมการของปีหน้าก็คือว่าเราก็คงอย่างนี้หละครับ ต้องเตียมการไว้
ทำให้ถูกต้องแบบให้ถูกต้องหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบถูกต้องวิศวะกร
รองรับถูกต้องมีภาพถ่ายถูกต้องนะครับ และก็เสนอขึ้นไปแล้วค่อยที่
จะใช้ใครมีความสามารถในการรู้จักการฝ่ายสำนักงบ ฝ่ายการคลังก็
ต้องช่วยกันนะครับ ได้จำนวนโครงการมากขึ้นและก็อยากจะชี้แจง
อย่างนี้ครับเรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกเพ่ือทราบครับ  
ขอบคุณครับ 
ครับท่านดำรงพลมีอะไรสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ เชิญครับ 
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เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดชัยภูมิ  ท่านผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผม
นายดำรงพล กล้าจริง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมืองเขต 6 ครับ  ครับ  ไม่มี เรื่ องสอบถามอ่ืนแล้วครับ                    
ก็ขอขอบคุณทางหัวหน้า ปภ.จังหวัดชัยภู มิ และท่านที่ปรึกษา                 
ท่านกอบชัยได้ให้คำชี้แจงและคลายข้อสงสัยให้กระจ่างขึ้นครับ 
ขอบคุณครับ 
ครับเชิญท่านนายกครับ 
 
ท่านผู้เป็นประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายบริหารที่เคารพรักทุกท่านครับ ผมได้เคยชี้แจงไป
หลายครั้งแล้วในเรื่องเกี่ยวข้องกับอุทกภัยที่เกิดขึ้นมากว่าครึ่งปีที่           
ผ่านมา เป็นที่ทราบชัดเจนครับ ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ท่าน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่านได้เดิน ทางมาที่จังหวัดชัยภูมิ
บังเอิญจากคำชี้แจงของทางจังหวัดชัยภูมิ คราวนั้นทางจังหวัดชัยภูมิ
ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากจังหวัดชัยภูมิมีงบประมาณปี 2561 ถึงปี 2567 
เพราะฉะนั้นถ้าโครงการบริหารจัดการน้ำปี 2561 ถึงปี 2567                     
เสร็จสิ้นแล้วปัญหาอุทกภัย จะไม่เกิดขึ้นอีกนี้คือคำชี้แจงของทาง
จังหวัดชัยภูมิครั้งนั้น ซึ่งความจริงท่านนายกรัฐมนตรีมาครั้งนั้นท่าน
ตั้งใจที่จะมาฟังคำชี้แจงของจังหวัดชัยภูมิและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมด เพ่ือที่จะนำเอาปัญหาที่พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนจากกรณี
เกิดอุทกภัยไปจัดการ แต่ปรากฏว่าภายหลังจากทางจังหวัดชี้แจงไป
อย่างนี้แล้ว ผมคิดว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องคงจะเข้าใจ              
ว่าจั งหวัดชัยภู มิ ไม่ เดื อดร้ อนแล้ว  แต่หลั งจากน้ ำลดลงไป ใน                  
ความเสียหายที่เกิดขึ้นผมว่าไม่ต่ำกว่าสองพันล้าน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนทุกพ้ืนที่  โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เกิด
ปัญหาอุทกภัยเราต้องยอมรับความจริง เรารับถ่ายโอนทางหลวง
ชนบทมา แต่เพียงถนน แต่งบซ่อมแซ่มอะไรต่าง ๆ ทางรัฐบาลไม่ได้  
ให้แถมมาด้วย เพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในส่วนที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้อยู่นอกเหนือจากความสามารถ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อันนี้เป็นที่ทราบกันอย่างชัดเจน  
ผมเคยเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบ ท่านฟังผมพูด จังหวัดชัยภูมิ          
ของเราขาดอยู่ 2 อย่าง 1. ขาดความเป็นราชการที่เข้มแข็ง แล้วก็
ประการที่ 2 ขาดความเข้มแข็งของทางฝ่ายการเมือง ที่มีประสิทธิภาพ  
ท่านทั้งหลาย ถ้าเกิดทันในสมัยที่ผมเป็นผู้แทนราษฎร ท่านที่มีอายุอานาม
ใกล้เคียงกับผม หรือทันกับที่จะพิจารณาดูว่าที่เคยติดตามการเมือง
ของจังหวัดชัยภูมิมา ท่านรู้ไหมว่าถนนที่เกิดขึ้นอยู่ในจังหวัดชัยภูมิของเรา 
ที่เป็นถนนลาดยาง ทางเชื่อมระหว่างตำบล หมู่บ้านต่าง ๆ ทุกอำเภอ 
เกิดขึ้นจากใคร ท่านทราบไหม ในขนาดนั้น ผมอยู่ในภาคการเมืองที่พรรค
การเมืองที่ผมสังกัด เป็นรัฐบาลต่อเนื่องมาหลายปีติดต่อกัน   
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แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมเป็นกรรมาธิการ ท่านไปเปิดดูประวัติดูดิ  
เป็นกรรมาธิการงบประมาณมาหลายสมัย ติดต่อกันอยู่ทั้งกระทรวงการคลัง 
อยู่เป็นที่ปรึกษาหลายแห่ง เป็นที่ยอมรับความจริงว่าพรรคการเมือง       
ที่ผมสังกัดไว้ใจ ให้ความจริงใจกับจังหวัดชัยภูมิ เพราะฉะนั้นถนน    
ทุกสายที่เกิดขึ้น  เชื่อมระหว่างตำบล  หมู่บ้านต่างๆ ผมทำมาทั้งนั้น 
ท่านถามท่านรองสมชาย ท่านถามรองประวิทย์ซิ นี้อยู่ในสมัยพวกผม
เป็นผู้แทนราษฎร ทุกสายที่ขอมาผมเข้าไปดูแลเอง ขอผ่านท่าน
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม สมัยคุณบรรหาร 
ศิลปะอาชา สมัยท่านนายกชาติชาย สมัยท่านประมาณ อดิเรกสาร          
ที่อยู่กระทรวงมหาดไทย ผมเป็นที่ปรึกษา ถ้าภาคการเมืองมันเข้มแข็ง
สิ่งที่ท่านกอบชัย ท่านได้ชี้แจงกับท่านทั้งหลายมา นอกเหนือจาก      
ท่านกอบชัยได้ชี้แจงมา มันอยู่ที่ความสามารถของภาคการเมืองทั้งสิ้น  
หรือแม้กระทั้งภาคราชการ ที่สนใจเอาใจใส่กับความเดือดร้อนของ        
พ่ีน้องประชาชน แต่จากการชี้แจงของทางจังหวัดชัยภูมิที่บอกว่า 
ปัญหามันน่าจะจบ น่าจะไม่มีปัญหาอย่างไรทั้งสิ้น เนื่องจากเรามีงบปี 
2561-ปี 2567 ท่านจำได้ไหมท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วน
จั งหวัด ท่ านติ ดตามผมไปที่ ท่ านนายกไปเยี่ ยมท่ านประชาชน               
บริเวณตรง วัดชัยประสิทธิ เก้าอ้ีพวกเรายังไม่มีที่นั่งเลย เพราะฉะนั้น
ถ้าภาคราชการเข้มแข็ง ภาคการเมืองเข้มแข็ง ปัญหาอย่างที่ท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านพูดด้วยความเป็นห่วง ท่านได้สอบถามมาไม่
เกิดขึ้นหรอกครับ เรื่องเล็กงบกลาง สมัยไหนก็มีงบกลาง ตั้งแต่หม่อม
ราชวงคึกฤทธิ์ ปราโมช มาแล้ว แต่มันเป็นงบกลางเล็กๆ น้อยๆ แต่ใน
ขนาดนี้  งบกลางที่อยู่ที่สำนักงบมหาศาล เป็นอำนาจของท่าน
นายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้น ถ้าการเมืองมันเข้มแข็ง ราชการมัน
เข้มแข็ง เอาใจใส่ต่อพ่ีน้องประชาชน ลองรายงานวันนั้น ลองผม
รายงานไป ถ้าวันนั้นท่านปล่อยให้ผมรายงาน ท่านนายกรัฐนตรี         
เงินสำรองจากงบกลาง ไม่ว่าฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินก็ตามแต่ ผมคิดว่า
เรียบร้อยครับวันนั้น  แต่ปรากฏว่าเขากันไม่ ให้ผมพบกับท่าน
นายกรัฐมนตรี ต้ังแต่บริเวณที่ฮอร์ลิเครปเตอร์ลงแล้ว เขาสั่งให้ผม          
ไปรออยู่ทางโน้น แล้วเสร็จแล้วพอไปรอทางโน้น เก้าอ้ียังไม่มีที่นั่ง
สำหรับเราเลย ท่านก็รู้อยู่แล้วนิ เพราะฉะนั้นได้กราบเรียนท่านไปเป็น
ประเด็นสำคัญ ว่าจังหวัดชัยภูมิขาดอยู่สองอย่าง เพราะฉะนั้นท่าน
ต้องเอากับผมซิครับ ท่านเอากับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนนี้  
ผมกำลังเริ่มต้น ผมคิดไว้แล้วว่าจังหวัดชัยภูมิ ถ้าการเมืองมันไม่
เข้มแข็ง มันทำไม่ได้หรอก อย่างถนนสี่ช่องจราจร ถ้าไม่ใช่ผม จากสีคิ้ว
เข้ามาที่จังหวัดชัยภูมิ ผมไม่ใช่คนอ่ืนเลย แล้วก็ไม่มีเงื่อนไขว่าผม
จะต้องอย่างโน้นอย่างนี้ แล้วผมก็ไม่เคยวิ่งเต้นไปเอางบประมาณ 
มาแล้วมาขาย ท่านเห็นผมไปทำอย่างนั้นไหม ในชีวิตความเป็น
นักการเมืองของผม หน่วยงานทางราชการ โดยเฉพาะกรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท โดยเฉพาะกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

/เปลี่ยน... 
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เปลี่ยนผู้บริหารกี่คนแล้ว เพ่ือนผมเคยเรียน วปอ. ด้วยกัน เขาเคยอยู่   
ที่นั้น มันเป็นหน่วยงานที่มีอิทธิพลพอสมควร แล้วก็สามารถบันดาล
ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ ที่ผมพูดโดยประสบประการณ์  
ในชีวิตจริงของผม ฉะนั้นตอนนี้ผมเริ่มต้นแล้ว ท่านทั้งหลายอย่าทิ้งผม 
ถ้าท่านทิ้งผม ๆ อาจจะไม่แข็งแรงพอ ผมพร้อมที่จะลุกขึ้นมาทำหน้าที่ 
ในฐานะคนของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง แต่ขอให้ท่านให้ความร่วมมือ 
จังหวัดชัยภูมิต้องเป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช้ยกให้จังหวัดโน้นไปจัดตั้งรัฐบาล  
จังหวัดนี้ ไปจัดตั้ งรัฐบาล เอาโควต้า รัฐมนตรีไปตั้ งกี่กระทรวง         
แต่จังหวัดชัยภูมิมันทำได้ไหมล่ะ มันก็ทำไม่ได้ ครั้นที่ผมจะขึ้นมาต่อสู้ 
เพ่ือที่จะจัดการในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ท่านทั้งหลายอย่าทิ้งผม นี้คือจะ
บอกว่าเป็นคำขอร้องก็ได้  เราสัญญากันไว้ เมื่อผมมารับหน้าที่         
เราสัญญากันไว้ยังไง แล้วเห็นผมผิดคำตกลง ผิดคำสัญญาไหม       
ท่านทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะงบประมาณ ที่เราตกลงกันไว้นะ ท่านทั้งหลาย     
มาเอาจากนั้นตั้งเยอะแยะ ผมก็ให้ เพราะฉะนั้นเรื่องของทางราชการ
กับเรื่องของทางการเมือง มันต้องมีความสัมพันธ์ เป็นนัยสำคัญ
เพราะฉะนั้น ความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชน ที่พูดถึงในที่ประชุม
ของทางจังหวัดทุกครั้ง ถามท่าน ปภ.ก็ทราบดี พ่ีอร่ามพูดอยู่เสมอ     
พ่ีอร่ามปรึกษาหารือกับท่านรองผู้ว่า กับท่านผู้ว่าฯ ทุก ๆ คำพูดของพ่ี ๆ 
จำได้หมดแหละ เพราะฉะนั้น จึงเป็นโอกาสแล้ววันนี้ที่วาระของการ      
ที่ จะมี รัฐบาลใหม่  ใน เดือนมีนาคม 2566 มันจะต้องเกิดขึ้ น 
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสของพวกเรา พวกท่านทัง้หลาย มาช่วยกัน 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกอบชัย ท่านก็อยู่แป๊ปเดียว ท่านไกรสร นี้ก็พ่ึง
จะมา ท่านไกรสร นี้ก็ดีไม่ดีเดือนตุลาคมนี้ ฤดูโยกย้าย เขาอาจจะไป
อยู่ในจังหวัดใหญ่ขึ้น เป็นวิถีทางของชีวิตราชการ แต่พวกเรา อยู่ที่นี้ 
พวกเราปักหลักอยู่ที่นี้ เพ่ือที่จะอยู่กับพ่ีน้องประชาชน เพราะฉะนั้น 
ผมคิดผมมั่นใจ แล้วว่าสิ่งที่ผมจะต้องทำต่อไปนี้ อย่างท่านประสิทธิ์ 
ท่านผู้แทนจากอำเภอบ้านแท่น เมื่อครั้งจัดงานเจ้าพ่อ ไม่กี่วันมานี้         
ก็คุยกัน มีโครงการอะไรมา มาพูดกับผมนี้ มันเป็นความเดือดร้อน 
ของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น ซ่ึงผม เมื่อเช้าตื่นขึ้นมา กำลังคิดอยู่ คิดอยู่
ว่าผมจะทำยังไง กับกรณีที่ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน มีทุก
หย่อมหญ้า จากการที่ผมมารับ หน้าที่ตรงนี้ แล้วมีเศษขยะ มีเศษ
เครื่องมือเล็ก ๆ กระจุยกระจาย ใช้งานไม่ได้เยอะแยะ ผมมาก่อสร้าง 
ผมมาทำอะไรใน อบจ. ไม่ใช่น้อย ๆ เพราะฉะนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่
พวกเรา ต้องมานั่ งคิดแล้วว่าผมจะทำยังไง พวกเราจะทำยังไง 
ขอบคุณครับท่านประธาน  
ครับ ท่านดำรงพลมีคำถาม อะไรอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ถือว่าทาง 
ปภ.นะครับ  ทางท่านอดีตผู้ว่ากอบชัย รวมถึงท่านนายก อบจ.ของเรา 
ว่าได้ชี้แจงเป็นที่เรยีบร้อยนะครับ  ก็ถือว่าระเบียบว่าระนี้ จบไปนะครับ  
กระทู้ถาม เรื่องสอบถามการจัดสรรงบประมาณ  ในการถ่ายโอนถนนของ
ทางหลวงชนบทชัยภูมิ  ให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

/ว่า... 
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ว่าดำเนินการถ่ายโอนอย่างไรนะครับ กระทู้ถามโดยท่านสมาชิกนะครับ 
ท่านอภิสิทธิ์ เวียนวิเศษนะครับ เชิญท่านครับ 
ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการ เ พ่ือนสมาชิก              
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ อภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ แก้งคร้อ เขต 2 ในนาม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านประธานครับ วันนี้ใน
การเสนอกระทู้ถามนะครับ ผมก็อยากจะเสนอกระทู้ถามท่านประธาน 
ไปถึงทางคณะผู้บริหารนะครับ เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของ
ทางหลวงชนบท  หรือว่าของกรมทาง ที่ผ่านมานะครับ ผมเป็นสมาชิก
ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมา 3 สมัย ก็ได้เรียนถาม
สภาอันทรงเกียรติแห่งนี้มาโดยตลอดนะครับ ว่าในส่วนของโครงการ    
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเรา ได้รับการโอนถ่ายนะครับ             
มาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดูแลนะครับ ทั้งหมดพันกว่า
โครงการพันกว่ากิโลนะครับ แต่นับปัจจุบันนี้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
หลายอำเภอ แทบจะทั้งจังหวัดครับท่านประธาน งบประมาณที่จะลง
พ้ืนที่ดูแลเส้นทางที่รับการถ่ายโอนมา ไม่ได้รับการดูแลซ่อมแซม 
เท่าที่ควร ผมก็ถามมาโดยตลอดนะครับ อภิปรายถามโดยตลอดนะครับ 
ว่าเหตุผลกลใด งบประมาณที่โครงการที่ถ่ายโอนมาให้พวกเรานะครับ  
พันกว่ากิโลเมตร ทำไมงบประมาณไม่ถ่ายโอนมาพร้อมเลย เช่นกัน
ครับท่านประธานครับ กระทู้ถามวันนี้ก็เหมือนเดิมจะถามนะครับ 
ท่านประธานฝากไปถึงคณะผู้บริหารครับ  ว่าเส้นทางที่ถ่ายโอน
งบประมาณที่  ไม่ได้รับการดูแลเท่ าที่ควร เหตุผลจากอะไรครับ 
เบือ้งต้นเป็นคำถามขอ้ที่ 1 ก่อนครบั ท่านประธานครับ   
ครบัก็ขอเชิญของทางแขวงหลวงชนบทครับ เชิญครับท่าน  
 
ครับ กราบเรียนท่านประธานนะครับ แล้วก็ท่านนายกนะครับ ท่าน
รองนายก แล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับ คือเมื่อกี้นี้ทางท่านนายกชี้แจง
ไปแล้วนะครับ ว่างบประมาณที่จะไปซ่อมสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับ 
ที่อยู่ถนนที่ถ่ายโอนไปแล้วนะครับ กรมทางหลวงชนบทไม่สามารถ
ดำเนินการให้ได้นะครับ เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจของกรมนะครับ ซึ่งก็อยู่
ในอำนาจของท้องถิ่นนั้นๆ ที่ได้รับการถ่ายโอนไปนะครับ ก็จะมีทั้ง
ถนน อบจ. แล้วก็มีทั้ง อบต.นะครับ ซึ่งภารกิจก็จะเป็นของท้องถิ่นนั้น ๆ 
นะครับ ที่นั้นการซ่อมของถนนนะครับ ผมยกตัวอย่างของทางแขวง
หลวงชนบทนะครับ ว่ามันจะมี 2 งบในการซ่อม ที่ผ่านมานะครับ                  
ก็จะเป็นงบซ่อมบำรุงปกติ ก็คือปะหลุมบ่อ ทั่วไปนะครับ ก็ทางกรม                     
ก็จะขอไปที่สำนักงบประมาณ เขาก็จะให้มาประมาณเฉลี่ยนะครับ 
ประมาณห้าหมื่นบาทต่อกิโลเมตรนะครับ ส่วนงบบำรุงพิเศษนะครับ 
ก็คืองบซ่อมสร้างนะครับ ก็คือจ้างเหมาก็จะให้มา อีกงบหนึ่งต่างหาก
นะครับ ปะหลุมบ่อก็จะเป็นงบซื้อของอะไร ซื้อยางซื้อหิน ซื้ออะไร
พวกนี้ ดำเนินการเองนะครับ ในส่วนงบซ่อมของพิเศษ อาจจะเป็น    
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จ้างเหมาทั้งหมดนะครับ ก็ส่วนปีที่ผ่านมา ผมพูดถึงเรื่องงบประมาณ
เลยนะครับ ว่าจังหวัดชัยภูมิ แขวงทางหลวงชนบท ได้งบประมาณมา
เฉลี่ยทุกปีนะครับ ที่ซ่อมในหน่วยของตัวเอง ที่ซ่อมโดยทางหลวงชนบท             
ปีละประมาณสี่ร้อยล้าน ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอนะครับ สำหรับการซ่อม             
ที่ดูแลโดยทางหลวงชนบท ซึ่งมีประมาณเกือบพันกิโลเมตรนะครับ              
ซึ่งสี่ร้อยล้าน ซ่อมเลยก็จะประมาณ สามสิบกิโลเมตรนะครับ ซึ่งก็
จำเป็นต้องไปเลือกถนนที่ชำรุเสียหายนะครับ ส่วนถนน อบจ.นี้            
เคยขอไปนะครับแต่ก่อน เคยขอไปที่ ง่าย ๆ เลย คืองบพัฒนาจังหวัด
นี้แหละ เคยขอไปซ่อมเพ่ือบรรเทาให้บ้าง เมื่อสองปีที่ผ่านมานะครับ 
ที่ทำได้ แต่ว่าสองปีหลังที่ผ่านมา ทางสำนักงบ เสนอไปแล้ว ไม่จัดสรร
ให้นะครับ เนื่องจากทางท้องถิ่น จะต้องเป็นผู้ดูแลเองนะครับ ซึ่งทางนี้ 
ทาง อบจ.จะต้องเป็นคนเสนอของบประมาณไป ที่กรมส่งเสริมกับ
สำนักงบประมาณโดยตรงนะครับ ส่วนงบประมาณของทางหลวง
ชนบทที่ได้มานะครับ ของจังหวัดชัยภูมิ ถือว่ายังน้อยนะครับ ถ้าเทียบ
กับ 3 – 4 จังหวัดนะครับ ซึ่งเป็นกลุ่มของ นครชัยบุรินทร์นะครับ              
ก็จะมีบุรีรัมย์ , สุรินทร์ , นครราชสีมา , ชัยภูมินะครับ ซึ่งของสุรินทร์
ก็จะได้ประมาณพันล้าน บุรีรัมย์นี้ได้เยอะที่สุดนะครับ ในงบทางหลวง
นะครับ แล้วก็นครราชสีมาก็ประมาณพันล้านนะครับ ของเรานี้ได้
ประมาณสี่ร้อยล้านนะครับ ซึ่งก็เคยสอบถามเหมือนกันว่า เขาเอา
เกณฑ์ไหนตัดสินงบประมาณ ก็ยังไม่ได้คำตอบนะครับ อันนี้ก็ฝากท่าน
สมาชิกด้วยนะครับ ว่าจังหวัดชัยภูมิ ทำไม่ได้น้อยกว่าจังหวัดสุรินทร์
นะครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันก็น่าจะได้ใกล้เคียงกันนะครับ เนื่องจาก    
ส.ส.ก็ประมาณเท่า ๆ กันนะครับ ใกล้เคียงกันนะครับ  ก็กราบเรียน
ชี้แจงเท่านี้นะครับผม     
เชิญท่านอภิสิทธิ์ครับ 
 
ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ อภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ 
แก้งคร้อ เขต 2 ในนามสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ               
ท่านประธานครับ อย่างที่ทางท่านทางหลวงชนบท ได้กราบเรียนต่อ
สภาอันทรงเกยีรติแห่งนี้นะครับ ว่าพอจะสรุปได้ว่านะครับ เหตุผลก็ไม่
ทราบว่านะครับ ว่าอย่างที่ท่านว่านะครับ ไม่ทราบว่าเหมือนกันว่า
จังหวัดชัยภูมิ ทำไมได้รับงบประมาณ มาดูแลซ่อมแซมถนนในเขต 
จังหวัดชัยภูมิเพียงน้อยนิด สี่ร้อยล้านนะครับ แต่ก็ยังดีนะครับ ก็ยังมี             
สี่ร้อยล้าน แต่ถนนที่ถ่ายโอนมานะครับ พันกว่ากิโลเมตร ทำอย่างไร
นะครับ ผมดู ๆ แล้ว ประมาณสองพันล้านได้ไหมท่านประธาน พ่ีน้อง
ประชาชนนะครับ เขาสะท้อนปัญหาให้ทาง พวกกระผมเองนะครับ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในพื้นที่นะครับ สอบถาม
ตลอดนะครับว่า งบประมาณที่ขอไป ไปถึงไหน แล้วเส้นทางนี้ จะได้รับ
การเยียวยาอย่างไร พวกผมก็มานะครบั อภิปรายนำเสนอทางสภา          

/อัน... 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันทรงเกียรติแห่งนี้  มาโดยตลอดนะครับ แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเราในยุคนี้สมัยนี้ งบประมาณพวก
เราก็ทราบ ๆ กันอยู่นะครับว่า มีเพียงน้อยนิดจริง ๆ ก็น่าเห็นใจนะครับ 
ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่ านอร่าม โล่ห์วีระ               
ขอนุญาตเอ่ยนาม แต่เหตุผลหนึ่งนะครับ ผมขออนุญาตตั้งกระทู้ถาม 
ท่านทางหลวงชนบทนะครับ ว่าผมต้องการรู้ข้อเท็จจริงนะครับ 
เพราะว่าไม่เคยมีนะครับ ตัวแทนทางหลวงชนบทนะครับ ได้เขามาใน
ที่ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งนี้นะครับ ก็มีแต่ถามกันไป
ถามกันมา ฝากถึงหัวหน้ากองต่าง ๆ ให้ประสานทางทางหลวงชนบท 
ทางหลวงแผ่นดิน ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนครับท่านครับ แต่ว่ามันก็
ยุคใครยุคมันนะครับ ประธานครับ ผมดูแล้วนะครับ อย่างที่ท่านนายกอร่าม                 
ได้นำเรียนต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ     
ว่าส่วนราชการกับส่วนการเมืองนะครับ มันไม่ค่อยมีศักยภาพนะครับ 
ท่านประธานครับ อันนี้ต้องยอมรับกัน จังหวัดชัยภูมิ ผมพูดมาโดย
ตลอดนะครับว่า มีข้าราชการการเมือง มีนักการเมืองนะครับ 
สมัยก่อนมีอยู่ 7 เขต เลือกตั้งครับท่านประธาน มี ส.ส. อยู่ 7 คน               
แต่เป็นคนละพรรคเดียวกันครับ ท่านประธานครับ หมายความว่า
พรรคเดียวกัน แต่คนละพวกครับท่านประธานครับ แล้วบ้านเมืองของ
พวกเรานะครับ จังหวัดชัยภูมิ เห็นๆ กันอยู่นะครับว่าพ่ีน้องประชาชน
เดือดร้อนอย่างไร มีปัญหาอย่างไร ไม่มีงบประมาณมาลงพ้ืนที่               
ไม่ติดตามงบประมาณ มาลงจังหวัดชัยภูมิของพวกเรา ผมไม่ได้โทษ
หรอกครับ ไม่ได้โทษราชการ ไม่ได้โทษพ่อเมือง เพราะว่าผู้ที่จะ
ติดตามจัดสรรงบประมาณ ของบประมาณอะไรต่าง ๆ มันอยู่ที่  
ข้าราชการการเมือง ไม่ขอและไม่ติดตาม ผมเชื่อได้เลยนะครับ ว่าไม่มี
โอกาสหรอกครับ ไม่มีทาง แต่โชคดีสมัยที่ทางท่านนายกอร่าม โล่ห์วีระ 
ขออนุญาตเอ่ยนามอีกครั้งหนึ่งครับ สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งนะครับ 
รัฐมนตรีช่วยคมนาคม ยุคนั้นสมัยนั้นนะครับ จังหวัดชัยภูมิเป็นยุคทอง  
พอหมดยุคนั้นแล้วนะครับ ค่อย ๆ เลือนหายไปคุยกันกับทางสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิทั้ง 36 เขตนะครับ ว่าจะมี
เทพบุตรขี่ม้าขาวมาช่วยพวกเราอีกไหมครับ แต่ในใจนะครับ มองว่า
มันต้องมีตราบใดที่คนดีของจังหวัดชัยภูมิ อยู่ใต้พระบารมีของในหลวง
และอยู่ ในนะครับ การปกครองของเจ้าพ่อพญาแลที่ท่านได้ยืน
ตระหง่านนะครับเพ่งมองพวกเราอยู่จากนี้ต่อไปนะครับ ผมก็ฝาก
เอาไว้เพ่ือนสมาชิกทุกท่านทุกเขตพ้ืนที่นะครับ ว่าชัยภูมิยินดีต้อนรับ
นักการเมืองที่มีคุณภาพครับ ในส่วนของทางหลวงชนบทนะครับ            
น่าเห็นใจท่านเหมือนกันเลยนะครับ แต่ผมขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ว่าถนนถ่ายโอนที่โอนมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเรา
ระยะทางพันกว่ากิโลเมตร เราโอนคืนได้ไหมครับท่านประธานครับผม
อยากจะโอนคืนนะครับ ขออนุญาตเรียนถามท่านทางหลวงชนบทครับ
ขอบคุณครับ 
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ครับเชิญทางหลวงชนบทได้ตอบครับ 
 
ครับถนนที่ว่าที่ว่าจะคืนกลับไปทางหลวงชนบท ที่ได้ถ่ายโอนไปแล้ว
นะครับ ตามปกติของ กกถ.นะครับ สั่งห้ามนะครับ ตอนนี้สั่งให้ระงับ
ไว้ก่อนว่าไม่ให้ทางหลวงชนบท หรือว่าไม่ให้ท้องถิ่นถ่ายโอนคืนนะครับ 
ซึ่งมีหนังสือจากกรมส่งเสริมนะครับ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
นะครับ แจ้งมาหาที่ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะครับ ว่าสั่งห้ามทีแรกก็เคย
ประชุมคณะกรรมการร่วมกับทางหลวงชนบท ว่าจะรับโอนคืนนะครับ                 
แต่ว่าคณะกรรมการนะครับ สั่งระงับไว้ก่อนนะครับ ตอนนี้ครับ
อนาคตอาจจะได้รับคืนนะครับ ก็รอดูคณะกรรมการอีกทีหนึ่งครับ 
ตอนนี้ก็เตรียมการไว้อยู่ครับว่าถ้ามีมติให้สามารถรับโอนคืนได้ก็พร้อม
จะรับคืนนะครับผม กราบเรียนเบื้องต้นเท่านี้ครับ 
เชิญท่านอภิสิทธิ์ครับ 
 
ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ                 
เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ อภิสิทธิ์เวียนวิเศษ แก้งคร้อ 
เขต 2 ในนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิครับท่าน
ประธาน ก็ได้รับคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ยังไงนะครับ ท่านประธาน
ครับ ผมก็ยังยืนยันนะครับ ว่าอยากจะโอนคืนเพราะว่ามันเป็นภาระ
ของพวกเราเป็นภาระเป็นภาระอย่างไรนะครับ ถ้างบประมาณ
โครงการโอนมาให้แล้วประมาณตามมาไม่มีปัญหาครับเราอธิบาย
ชี้แจงพ่ีน้องประชาชนได้ แต่ตอนนี้เราก็ได้มีแต่อ้างว่างบประมาณไม่มี
เขาก็บอกงบประมาณไม่มีบ้านเมืองจะอยู่อย่างไร ก็ต้องมาขอ
งบประมาณกับฝ่ายบริหาร อยู่ตลอดนะครับ ว่าไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับ 
เพราะว่าที่ผ่านมางบประมาณก็ใช้ไปหมดสิ่งหนึ่งนะครับ ตอนนี้นะครับ 
ในส่วนที่ทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก็มีหลายเส้นทางนะครับ             
ก็มีทางพ่ีน้องชาวทางตำบลซับสีทอง - ท่าหินโงมนะครับ เส้นทาง
หลวงชนบทที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างบ้านโนนบัวงาม ตำบลท่าหินโงม
นะครับได้เกิดปัญหาชำรุดเสียหายถนนเส้นนี้ครับ ท่านหัวหน้าถนน
เส้นนี้พึ่งเสร็จท่านครับ ผู้รับจ้างก็ยังอยู่ในเงื่อนไขรับประกันอยู่นะครับ               
ฝากท่านช่วยไปนะครับ ดูแลติดตามผู้รับจ้างให้ไปดูแลในพ้ืนที่ด้วย 
การเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองจากทางงบประมาณรายอะไรต่าง ๆ                 
นะครับ ผมว่าจังหวัดชัยภูมิ ต่อไปในภายภาคหน้าผมเห็นแล้วนะครับ 
ผู้ที่จะเข้ามาผลักดันช่วยเหลือพ่ีน้องชาวชัยภูมินะครับ พอจะมีหนทาง
นะครับ มีแสงสว่างปลายอุโมงค์ผมยกตัวอย่างเช่นท่านประธานครับ
ยกตัวอย่างเช่น อย่างที่ศูนย์ OTOP ช่องสามหมอที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้างเป็นศูนย์ OTOP โชว์สินค้านะครับ ของพ่ีน้องประชาชนไม่เคย
มีใครหลังจากที่สร้างเสร็จเป็นเวลาเกือบ 10 ปียังไม่มีใครดำเนินการ
ท่านประธานครับ เดี๋ยวเรื่องนี้นะครับ ผมจะขออนุญาตคุยในวาระอ่ืน 
ๆ ท่านประธานครับในส่วนนี้ขอบคณุอย่างมากครับขอบคุณครับ 
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ครับเชิญท่านนายกอร่ามครับ 
 
ท่านประธานที่เคารพ ท่านเพ่ือนข้าราชการฝ่ายบริหารสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ ท่านเลขาไถงกระซิบผมว่าขอมติได้ไหม ท่านเลขาไถง ขอมติ
คณะของบรรดาสมาชิก อบจ. 
ขอมติเรื่องอะไรครับ 
 
เรื่องให้โอนคืน 
 
เรื่องโอนคืนใช่ไหมครับ ได้ครับ ผมก็เห็นด้วยครับ 
 
ขอมติว่าให้โอนเงินคืน เพราะว่าเกิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจของเรา
นครชัยบุรินทร์  ขนาดจังหวัดเล็กกว่าของเราก็ ได้จังหวัดละพัน                      
จงัหวัดบุรีรัมย์ ไม่ต้องมีปัญหาเพราะว่าผมว่าเกินหมื่น แต่ของเรามีอยู่ 
400 เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายช่วยกันโอนคืนให้ไปเลยรอปี
หน้าฟ้าใหม่ปี 2566 ค่อยโอนกลับมาก็ได้เมื่อสักครู่ ท่านเลขาไถง
บอกผมมาอย่างนั้น เพราะฉะนั้นอยากจะขอมติให้โอนคืนไปเลย
เพราะว่าวันนี้ท่านผอ. ทางหลวงชนบทก็มาแล้วใช่ไหม ก็ขอให้สร้าง
เป็นหลักฐานไว้เลยว่าพวกเราทั้งหลายไม่พึงพอใจที่จะดูแลต่อไปแล้ว
เพราะว่ามันเหลือกำลังความสามารถพวกเรา เพราะฉะนั้นยกมือ                
โอนคืนไปเลยนะครับปี 2566 ค่อยเอากลับคืนมาโอนคืนไปก่อนครับ
ขอบคุณครับท่านครับ 
ขออนุญาตเพ่ิมเติมท่านนายกนะครับ จะเรียนท่านสมาชิกซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นสมาชิกใหม่นะครับ ค่อนสภา ผมเป็นสมาชิกสภาตั้งแต่ปี 2547 
นะครับ แล้วก็ทางหลวงชนบทดังนั้นในนาม รพช.นะครับ จะได้โอน
ถนนมาให้เราพันกว่าโล 147 สาย ผมจำได้แต่ว่าไม่ได้มีงบประมาณ
มาให้มีแต่ภารกิจมีงานมาให้เราตั้งแต่ปี 2547 ถึง ณ วันนี้ปี 2565 
สิบกว่าปีครับท่าน อายุการใช้งานมันก็ย่อมหมดสภาพของผม
เหมือนกันครับเช่นสายปะโค - โคกเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ ซ่อม
ทุกปีครับปีหนึ่ง 2 ครั้ง ด้วยมันจะไม่ซ่อมได้ไงครับ ในเมื่ออายุการใช้
งานมันหมดแล้วตั้ง 10 กว่าปีนะครับ ทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพ่ิมเติม
ให้เพ่ือนสมาชิกนะครับ เลขานับองค์ประชุมครับ เพ่ือที่จะขอมติเพ่ือน
สมาชิกยืนยันให้ทางหลวงชนบทได้รับทราบนะครับ ว่าเชิญท่าน
อภิสิทธิ์มีอะไรเพิ่มเติมครับ  
ท่านประธานสภาที่เคารพ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
อภิสิทธิ์ เวียนวิเศษ แก้งคร้อ เขต 2 ในนามสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านครับลืมถามไปอีกเรื่องหนึ่งครับฝากถึง
หัวหน้านะครับ ทางหลวงชนบทนะครับ อีกเส้นทางหนึ่งนะครับ
เส้นทางตำบลหนองคูนะครับ ถึงตำบลบ้านหนองคู หมู่ 1                         
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ถึงตำบลบ้านดอน ครับท่านครับระยะทาง 5 กิโลเมตร ตอนนี้เหลือ
ประมาณ 3 กิโลนะครับ ยังไม่ดำเนินการต่อหรือว่าถ้างบประมาณ
หมดอย่างที่ท่านว่านะครับ ก็ขอให้ดำเนินการปรับเกรดเพ่ือพ่ีน้อง
ประชาชนได้สัญจรได้สะดวกข้ึนครับ ขอบคุณครับ 
เชิญเลขานับองค์ประชุมครับทั้งหมด 26 นะครับ รวมประธานและ
เลขานะครับ เพ่ือเป็นการยืนยันให้กับทางหลวงชนบทได้รับทราบนะครับ 
ว่าทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้นะครับ                 
มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะคืนถนนทางหลวงชนบทนะครับ                  
ที่ถ่ายโอนมาให้กับเราในปี 2547 นั้น 147 สายพันกว่าโล คืนให้กับ
ทางหลวงชนบทนะครับ สมาชิกท่านใดนะครับ เห็นชอบที่จะโอนคืน
ถนนทางหลวงชนบทนะครับ 1,000 กิโลเมตร 147 สายนี้ให้คืน
ให้กับทางหลวงชนบทนะครับ กรุณายกมือด้วยครับ ไหนเพ่ือยืนยันนะครับ 
เพ่ือให้ทางหลวงชนบทได้มั่นใจว่าเราต้องการโอนคืนจริง ๆ นะครับ  
มติเห็นชอบนะครับ ที่จะโอนคืนถนนให้ทางหลวงชนบทนะครับ                   
25 ท่านนะครับ ท่านใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่เห็นชอบไม่อยากคืน
มีไหมครับไม่มีนะครับ ถือว่างดออกเสียง 1 ท่านนะครับมติเป็นเอก
ฉันท์นะครับ ที่ต้องการโอนคืนถนนทางหลวงชนบทให้กับทางหลวง
ชนบทต่อไปนะครับ สุดท้ายนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ                 
ทางท่านพงษ์ศักดิ์ ธีรกิติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ  ท่านศักดิ์ศรี สิงห์เส ผู้อำนวยการส่วน
ปฏิบัติการ ท่านสมชาติ ฐิติกรกุล ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวง
ชนบทภูเขียวแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมินะครับ ทั้ง 3 ท่านเป็นอย่าง
สูงนะครับ ที่ท่านกรุณามาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ตามอำนาจหน้าที่ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนต่อไป ก็สภา
แห่งนี้ครับ ในนามประธานสภาและสมาชิกสภารวม ถึงคณะผู้บริหาร         
ก็ต้องขอขอบคุณ ทั้ง 2 หน่วยงานทั้ง 3 ท่านที่กล่าวมานี้เป็นอย่างสูง
นะครับ ก็ขอกราบขอบพระคณุท่านครับ  
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน                  
ค่ าครุภั ณ ฑ์  ค รุภั ณ ฑ์ ส ำนั ก งาน  ครุภั ณ ฑ์ ค อม พิ ว เตอร์ห รื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) เชิญท่านนายกครับ 
เรี ยน  ท่ าน ประธานสภ าองค์ การบ ริห ารส่ วนจั งห วั ดชั ยภู มิ                    
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ       
และผู้ เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และครุภัณฑ์ 
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สำรวจ (กองช่าง) มอบนายไถง ครอบบัวบาน เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิเป็นผู้กลา่วรายงานแทนครับ 
เชิญทา่นเลขาฯ ไถง ครับ 
 
กราบเรียน ประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายไถง  ครอบบัวบาน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้
อ่านญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และครุภัณฑ์
สำรวจ (กองช่าง) เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของกองช่าง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและ 
เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับดำเนินการ จึงโอนลดงบประมาณประเภทอ่ืน
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณท้ังสิ้น 373,060.- บาท ดังนี้  
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ งบประมาณ 167,460 บาท 
ประกอบด้วย 
1.1 เกา้อ้ีทำงาน จำนวน 14 ตัว เป็นเงิน 55,860 บาท 
1.2 เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู  จำนวน              
4 เครื่อง เป็นเงิน 111,600 บาท 
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ 
งบประมาณ 102,600 บาท 
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 75,600 บาท 
2.2 สแกนเนอร์ จำนวน 1 เครือ่ง เป็นเงิน 27,000 บาท 
3. ครุภัณฑ์สำรวจ รายการกล้องวัดมุม จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 
103,000 บาท 
รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณแนบท้ายญัตติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2563 ข้อ 27 "การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น "องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และ
ครุภัณฑส์ำรวจ (กองช่าง) ต่อสภาฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปราย ประธาน จะขอมตินะครับ เชิญเลขานับองค์
ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด 26 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ 
ประธานจะถามนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และครุภัณฑ์
สำรวจ (กองช่าง) กรุณายกมือด้วยครับ  ท่าน 25  ท่าน สมาชิกท่าน
ใดไม่เห็นชอบมีไหมครับ ไม่มีนะครับ เห็นชอบ 25 ท่าน งดออกเสียง 
1 ท่าน มติเป็นเอกฉันท์นะครับ 
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่ อสร้ าง งบลงทุ น ค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง ค่ าก่ อสร้ างสิ่ ง
สาธารณูปการ ก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะ สายทาง ชย.ถ. 1-0008 
คำปิง – บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) 
เชิญท่านนายกครบั ท่านดำรงพล มีอะไรครับ  
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ท่านผู้บริหาร 
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิทุกท่านครับ กระผมนายดำรงพล  กล้าจริง สมาชิกสภา อบจ.
ชัยภูมิ อำเภอเมือง เขต 6 ท่านประธาน ขอพักเบรก 10 นาทีครับ 
เชิญพัก 10 นะครับ 
***พัก 10 นาที*** 
พักครบ 10 นาทีแล้วนะครับ  
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปการ ก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะ สายทาง ชย.ถ. 1-
0008 คำปิง – บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
(กองช่าง) เชิญท่านนายกครบั 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คณะผู้บริหาร 
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมรับฟัง
การประชุมทุกท่าน ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ ก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะ สายทาง ชย.ถ. 1-0008 
คำปิง – บำเหน็จณรงค ์อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) 

/มอบ... 



๒๖ 
 

 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชยัภูม ิ 
นายไถง ครอบบัวบาน 
เลขานุการนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ  
 
 
 

มอบ นายไถง  ครอบบัวบาน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานแทนครับ 
เชิญท่านเลขาฯ ไถงครับ 
 
กราบเรียน ประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายไถง ครอบบัวบาน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้
อ่านญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างงบลงทุน  ค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่ าก่อส ร้างสิ่ ง
สาธารณูปการพนังป้องกันการกัดเซาะ สายทาง ชย.ถ.1-0008            
คำปิง- บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) 
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างพนัง
ป้องกันการกัดเซาะ สายทาง ชย.ถ.1-0008 คำปิง - บำเหน็จณรงค์ 
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากในช่วงกันยายน 2564 
จังหวัดชัยภูมิ ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่จากพายุเตี้ยนหมู่  ทำให้ถนน
ได้รับความเสียหาย ไหล่ทางถูกน้ำกัดเซาะ ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน แต่ในปีงบประมาณ 2565 ไม่ได้ตั้งบประมาณไว้
สำหรับดำเนินการ งบประมาณ 839,000 บาท (แปดแสนสามหมื่น                
เก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณแนบท้ายญัตติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563 ข้อ 27 "การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะคุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ แผ่นงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน           
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างพนัง
ป้องกันการกัดเซาะ สายทาง ชย.ถ.1-0008 คำปิง -บำเหน็จณรงค์ 
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) ต่อสภาฯ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณาอนุมัติ นายอร่าม โล่วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ 
ในญัตตินี้มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอชี้แจงในญัตติ
นี้ต่อเพ่ือนสมาชิกว่าเดิมในข้อบัญญัติ 2565 โครงการขยายถนน             
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชย.ถ. 1-0007 แยกทางหลวง 
2179 ถึงบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง)                 

/ที่... 



๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 
นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูม ิ
นายประวิทย์ ตรีสรานุวัฒนา  
รองนายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 

ที่จัดทำก็คือเชื่อมผิวถนนหน้าโรงเรียนบำเหน็จณรงค์ เดิมที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติ ปี 2565 จำนวน 500,000 บาท แต่เนื่องจากว่าปลายปี
ที่แล้วเกิดอุทกภัยน้ำท่วมอำเภอบำเหน็จณรงค์ ซึ่งทำให้น้ำนั้นกดัเซาะ
ถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิของเรา
ช่วง สี่แยกบ้านหลุง เริ่มต้นบ้านปะโค – โคกเพชร ซ่ึงทำให้น้ำกัดเซาะ
ไหล่ทาง เป็นระยะทางยาว แต่เนื่องจากว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิของเรางบประมาณไม่เพียงพอและจากที่ของงบ ปภ. ไปก็ไม่ได้
รับการจัดสรรตามที่เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบนะครับ ตรงนี้ผมได้
ปรึกษาหารือกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ                 
ขอเปลี่ยนโครงการจากที่จะเทเชื่อมถนนหน้าโรงเรียนบำเหน็จณรงค์
วิทยาคม มาทำโครงการเพื่อป้องกันไมใ่ห้ถนนของเราตรงนี้มีการชำรุด
เสียหายมากยิ่งขึ้น ก็เลยขอเปลี่ยนแปลงโครงการจึงนำมาสู่สภาฯ             
ตรงนี้เพื่อขออนุมัติสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไหม
ครับ ไม่มีนะครับ เชิญเลขานับองค์ประชุมครับ สมาชิกฯ ทั้งหมด              
25 ท่าน รวมประธานและเลขานะครับ ประธานจะขอมติเลยนะครับ
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะ 
สายทาง ชย.ถ. 1-0008 คำปิง – บำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (กองช่าง) กรุณายกมือด้วยครับ  เห็นชอบ
ทั้งหมด  24  ท่านนะครับ งดออกเสียง 1 ท่าน ถือว่ามติเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์นะครับ   
เรื่อง อ่ืน ๆ ครับ เชิญท่านสมาชิกครับ เชิญท่านชาญณรงค์ครับ   
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านผมชาญณรงค์ ผดุงขวัญ สมาชิกสภาจังหวัด เขตอำเภอ
ภักดีชุมพล เรื่องแรกนะครับขออนุญาตสอบถามฝ่ายบริหารนะครับ
โดยเฉพาะท่านรองประวิทย์นะครับ ที่รับผิดชอบเรื่องก่อสร้างนะครับ
ขออนุญาตครับ  สอบถามเรื่องเกี่ยวกับรถเจาะบาดาลนะครับ           
ว่าตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้ว เพราะว่าตอนนี้พ่ีน้องโดยเฉพาะพ่ีน้อง
ชาวบ้านแก้งตราด - คลองไทรเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสขอบคุณครับ 
มีท่านใดที่จะอภิปรายคือสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับไม่มีนะครับ                 
เชิญท่านรองประวิทย์ครับ ได้ตอบข้อซักถามครับ 
 
เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกรียรติ ท่านหัวหน้าส่วนที่เคารพรักทุกท่านประวิทย์ ตรีสรานุวัฒนา 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกำกับดูแลกองช่างขอเรียน
ชี้แจงในสภาแห่งนี้นะครับ คือเรื่องที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ถามมา
เรื่องรถเจาะบ่อน้ำบาดาล ตอนนี้รถเจาะบ่อน้ำบาดาลที่เราใช้งานมาปี
นี้มีอยู่ 2 คันนะครับคันแรกคันเก่าใช้ไม่ได้ทั้ง 2 คันนี้ทำงานหนักมาก  

/ต้ังแต่... 



๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ  
สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา สงวนวงศ์ชัย  
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
นายอร่าม โล่ห์วีระ  
นายก อบจ.ชัยภูมิ 
 
 
 

ตั้งแต่พวกเราได้เข้ามาทำหน้าที่เพ่ือพ่ีน้องประชาชนในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมัยนี้นะครับ ได้ทำงานหนักมากทั้ง 2 คัน จนเสียทั้ง                 
2 คัน เพราะว่ารถนี้ได้ใช้งานมานานมากแล้วรู้สึกว่าจะ 6 - 7 ปีนะครับ 
แล้วไม่เคยได้ซ่อมเลยครั้งนี้เป็นการซ่อมใหญ่เสีย และก็เสียในชิ้นส่วน
อันใหญ่นะครับ เราไม่สามารถที่จะซ่อมในจังหวัดของเราได้ เพราะว่า
มันเป็นเครื่องที่ เฉพาะจะต้องให้บริษัท ซ่ึงเขาจำหน่ายเป็นผู้ ซ่อม                   
ให้  ทุกครั้งเราจะนำไปซ่อมที่บริษัทสิทธิยนต์ที่กรุงเทพฯนะครับ                  
ที่ราษฎร์บูรณะ ตอนนี้เราสามารถนำไปซ่อมที่นครราชสีมาได้แล้ว
เพราะว่ามีบริษัทที่เขาสั่งอะไหล่มาจากเมืองนอกแล้วเขาขายถูกกว่า
บริษัทสิทธิยนต์ ผมจึงได้ตัดสินใจให้นำไปซ่อมที่นครราชสีมา ซึ่งการ
ซ่อมก็ต้องสั่งอะไหล่มาจากเมืองนอกทราบว่าต้องใช้เวลา 20 วัน แต่ก็
สั่งมานานแล้วเครื่องอะไหล่เพ่ิงเข้ามาเมื่อ สิ้นเดือนที่แล้วตอนนี้ได้นำ
รถไปซ่อมที่นครราชสีมาแล้ว คิดว่าคงจะไม่นานแล้วจะกลับมาใช้งาน
ได้แล้ว ผมก็จะนำเครื่องจักรเหล่านี้ไปบรรเทาให้กับพ่ีน้องประชาชนที่
มีความเดือดร้อน เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาแห่งนี้แค่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ 
เชิญท่านชาญณรงค์ ครับ 
 
ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับ ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งพอดี
ผมนะครับ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่ีน้องโดยเฉพาะพ่ีน้องชาวตำบลวังทอง 
หลาย ๆ พ้ืนที่จะเป็นถนนระหว่างผาทอง ในระยะ ต่อห้วยหินฝน                    
ทางนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่ง ก็คือสะพานนะครับ สะพานที่บ้านวังตะกรู                
ผมทราบนะครับ ว่าในสภาแห่งนี้ผมน่าจะเป็นครั้งที่ 5 ที่ 6 แล้วที่นำ
เรียนต่อสภาแห่งนี้แต่ทั้งนี้นะครับ ก็ได้ทำหนังสือเข้ามาถึง ผอ. กอง
ช่างนะครับให้ออกแบบสำรวจเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนขออนุญาต
นะครับส่งหนังสือถึงท่านนะครับ ช่วยขออนุญาตท่านประธานนะครับ 
ให้ท่านผอ. กองช่างนะครับ ช่วยชี้แจงเรื่องหนังสือที่ผมได้ส่งให้ท่าน
ด้วยครับขอบคุณครับ 
ครับมีท่านใดอีกไหมครับตอนนี้อยู่ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นะครับ         
จะขออนุญาตท่านนายกนิดหนึ่งนะครับ เรื่องระเบียบการลาไม่ว่าจะ
ลากิจลาป่วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้อยากจะให้ให้เคร่งครัดตาม
ระเบียบนิดหนึ่ง เช่น การลากิจท่านสมาชิกต้องมาเซ็นล่วงหน้าก่อน
หรือไม่งั้นก็ต้องหลังจากที่ท่านลาแล้ว 1 วันนะครับ มาเซ็นภายหลัง
จากนั้นนะครับ แต่ถ้าในกรณีลาป่วยต้องให้แนบใบรับรองแพทย์มาด้วย                 
นะครับ เพ่ือที่จะได้ให้ถูกต้อง จะได้ไม่มีปัญหาทั้งทุกฝ่ายนะครับ                  
เชิญท่านนายกครับ 
ท่านประธานสภาเพ่ือนข้าราชการฝ่ายบริหารท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ท่านผอ.กองช่างครับ ไปดำเนินการให้ ท่านสจ.ชาญณรงค์ด่วนไป
ดำเนินการให้ด่วนอย่าให้เขามาพูดอีกครั้งหนึ่ง โอเค ขอบคุณครับ 
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ครับตอนนี้อยู่ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นะครับ ก่อนอ่ืนผมก็ในนาม
ตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนชาวอำเภอบำเหน็จณรงค์นะครับ ก็ต้อง
ขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิกนะครับ แล้วก็ทางท่านนายกอร่าม โล่ห์วีระ 
เป็ นอย่ างสู งไว้  ณ  ที่ นี้ น ะครับที่ ท่ านกรุณ าเห็ นชอบในญั ตติ
เปลี่ยนแปลงจากถนนหน้าโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมมาเป็นพนัง
ป้องกันการกัดเซาะของถนนอยู่ในเขตเทศบาลบำเหน็จณรงค์นะครับ          
ก็ต้องขอขอบคุณเพ่ือนสมาชิก และก็ขอขอบคุณทางท่านนายกอร่าม 
โล่ห์วีระ พร้อมคณะผู้บริหารไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณ
มากครับ มีท่านใดที่จะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านอภิสิทธิ์ครับ 
ท่านประธานสภาที่เคารพ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ                   
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะหัวหน้าส่วน
เพ่ือสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับอภิสิทธิ์  เวียนวิเศษ แก้งคร้อ                 
เขต 2 ในนามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิครับท่าน
ประธานครับ ในญัตติระเบียบวาระอ่ืน ๆ ครับท่านประธานครับที่จริง
แล้วพวกเรานะครับ ได้ร่วมแรงร่วมใจหารือนะครับ เกีย่วกับโครงสร้าง
พ้ืนฐานนะครับ ทุกเขตพ้ืนที่เกี่ยวกับการซ่อมถนนนะครับ ซ่อมถนน
หนทางไฟฟ้าน้ำประปานะครับ ที่พวกเราได้รับปากพ่ีน้องประชาชนได้
เข้ามาในพ้ืนที่และเข้ามาในเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิครับ หลายประเด็นนะครับ ที่ผมครับได้ต้ัง
กระทู้ถาม ก็มีทั้งกระทู้ถามสดนะครับ ทั้งอภิปรายในสภาอันทรง
เกียรติแห่งนี้นะครับมาโดยตลอดว่างบประมาณในปีงบประมาณท่ีผ่าน
มาตั้งแต่ปี 2564 มาถึง ปี 2565 นะครับงบประมาณที่ลงสู่พ้ืนที่ได้
ดำเนินการอย่างไรนะครับ แต่ละเขตพ้ืนที่แม้แต่ เพียงน้อยนิดใน
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแต่ก็พอบรรเทา
นะครับ พูดภาษาชาวบ้านนะครับท่านประธานครับ ก็คือพอแก้หน้าไดแ้ต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะนะครับ บารมีของท่านนายกอร่าม โล่ห์วีระ    
ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ที่ท่านได้กรุณานะครับ จัดสรรงบประมาณ
ให้ลงพ้ืนที่แต่ละเขตพ้ืนที่ปีงบประมาณ 2565 นะครับ ต้องขอผ่าน
ท่านประธานสภาถึงท่านนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับ 
ขอรับการสนับสนุนนะครับ งบประมาณลงพ้ืนที่ของแต่ละเขตพ้ืนที่
ของเพ่ือนสมาชิกนะครับ อีกครั้งหนึ่งครับ อย่างที่พวกเราได้ตั้งกระทู้
ถามนะครับ ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับ ว่าทางหลวงชนบท
แม้ ก ระทั่ ง  ป ภ .ซึ่ ง ได้ รั บ ก ารสนั บ สนุ น งบ ประมาณ นะครับ               
จากส่วนกลางมาที่ดูแลพ้ืนที่ของจังหวัดชัยภูมิที่ดูแลพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
ผมกับท่านดีใจนะครับว่าท่านนายกอร่าม ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ 
บอกว่า นี้ตอนนี้ท่านผู้ว่าคนใหม่เข้ามามีวิสัยทัศน์นะครับ จะตั้งงบ 
ปภ. งบอะไรต่าง ๆ จากส่วนกลางเข้ามาลงจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงบ ปภ. ที่ท่านนะครับ เพ่ือนสมาชิกได้ตั้งกระทู้ถาม แต่สิ่งที่
ได้รับคำตอบก็คือว่างบประมาณไม่มี งบประมาณน้อยนิด จังหวัด      
หนึ่ง ๆ นะครับ แต่ละจังหวัดจะได้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับ 
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ลงพ้ืนที่แต่ละจังหวัด จะบอกเท่า ๆ กันน่าจะเป็นไปได้ อย่างที่ท่าน
อดีตผู้ว่ากอบชัยนะครับ ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับ ท่านได้
อภิปรายนะครับ นำเสนอเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ให้เพ่ือนสมาชิก
ได้รับรู้รับฟังนะครับ ในสภาอันทรงเกียรติ แห่งนี้ครับ ว่ามันเป็น
อย่างไร ท่านก็บอกว่าในส่วนหนึ่งเราอาจจะทำนะครับ โครงการ
นำเสนอไปอาจจะเป็นการผิดช่องหรือเปล่าครับท่านครับ แต่ว่าก็ไม่
เป็นไรมันหลายช่องทางครับที่ทางท้องถิ่นนะครับ โดยเฉพาะองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเราท่านนายกนะครับ ท่านก็ได้มีบัญชานะครับ 
สั่งให้ทางคณะผู้บริหาร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าส่วนราชการไป
ถึงนะครับ ฝากไปถึงเพ่ือนสมาชิกทุกเขตพ้ืนที่ 36 พ้ืนที่นะครับ          
36 เขต ให้ดำเนินการนะครับ เร่งดำเนินการทำโครงการเข้ามานะครับ 
แล้วก็ประชาคมให้เรียบร้อยนะครับ แล้วนำเสนอนะครับกองช่าง      
ให้กองช่างออกไปสำรวจแล้วก็ประมาณการนะครับ แล้วก็เข้าแผน
อย่างเร่งด่วน เร่งรีบ หลายครั้งครับท่านประธานครับ ที่เราพวกเรา
เพ่ือนสมาชิกทุกเขตพ้ืนที่ได้ดำเนินการอย่างที่ทางคณะผู้บริหารท่าน
สั่งการมานะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านประธานครับ เราก็ดีใจนะครับ
ว่าอาจจะได้งบประมาณ เพราะว่าใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ หรือว่า
งบประมาณส่วนกลางนะครับ ของภาคส่วนคณะรัฐมนตรีที่กำลังจะ
อนุมัติลงมา แต่ก็ถึงขนาดนี้นะครับก็ยังไม่ได้ดำเนินการนะครับ ยังไม่มี
วี่แววนะครับ พวกเราก็ไม่เป็นไรครับทำโครงการเข้าไปเข้าแผนไว้ 
เพราะว่าการเข้าแผนไว้ ถ้าเกิดมันมีงบประมาณมาจริง ๆ ท่าน
ประธานครับ พวกเราก็จะเอาโครงการที่อยู่ในแผนเข้าไปนำเสนอ
ขอรับการสนับสนุนโครงการนะครับ ไม่เหมือนที่ผ่านมานะครับ    
ฝากท่าน ผอ.แผนด้วยวันนี้อยู่ไหมครับ ผอ.หนูนะครับ เพราะว่าสมัยที่
ผ่านมานะครับ ผมเสนอโครงการอะไรต่าง ๆ นะครับ เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานหรือว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับน้ำนะครับ เพ่ือจะเสนอเข้าแผน
ให้ช่างออกสำรวจเข้าแผน พอช่างออกสำรวจเข้าแผนนะครับ             
กองแผนก็บอกว่าไม่มีเงินงบประมาณทำขึ้นมาทำไม ผมบอกว่าถ้าไม่มี
งบประมาณแล้วไม่ทำโครงการเข้าแผนไว้ ถ้าเกิดมีงบประมาณจาก
ส่วนกลางเร่งด่วนมา ให้สำรวจภายใน 1 เดือน หรือ 15 วัน พวกเรา
จะมีโครงการไหนครับ เพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นการที่
เป็นการบ่ายเบี่ยงนะครับท่านประธานครับ มันก็เลยปัญหาต่างๆ          
ก็ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563, 2564 มานะครับ โครงการต่างๆ ที่
เป็นปัญหาความเดือดร้อนพ่ีน้องประชาชนนะครับ หลายครั้ งที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเราพลาดนะครับ พลาดอย่างไร 
พลาดที่เราไม่มีโครงการรองรับนะครับ เงินงบประมาณส่วนกลาง        
นั้นล่ะครับจากนี้ไปนะครับ เชื่อว่าเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ทุกเขตพ้ืนที่ 
อย่างที่ท่านนายกอร่ามนะครับ ขออนุญาตเอ่ยนามท่านได้สั่งการลงมา
ทางกองช่าง ให้ออกสำรวจลงทุกพ้ืนที่ของท่าน สจ. เพ่ือนสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ให้เร่งรีบดำเนินการ เพราะว่าเรา 
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จะอาศัยภาคส่วนอ่ืนก็คงจะยากแล้วล่ะครับ เห็นไหมครับอย่างที่ทาง
ท่านทางหลวงชนบทนะครับ ท่านออกมาอธิบายให้พวกเรา ท่านก็แจ้ง
เลยนะครับ ว่าจังหวัดชัยภูมิ ถามว่าเป็นจังหวัดมีพ้ืนที่ที่ใหญ่เป็น    
อันดับ 3 ของประเทศ แต่ถามว่างบประมาณทำไมได้แค่ 400 นะครับ 
การจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่จังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับ ถ้าพวกเรา
นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการการเมือง ถ้าไม่เก่งแล้วก็ไม่
ติดตามนะครับ พ่ีน้องประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย เห็นไหม
ครับที่ผ่านมา ทุกเขตพ้ืนที่ผมพูดมาตลอดนะครับ ว่าผมไม่ได้โจมตีว่า
ใครเป็นอย่างไร แต่ให้พ่ีน้องประชาชน ตัวแทนพ่ีน้องประชาขน วันนี้ 
36 คน 36 ท่าน 36 เขต ท่านเป็นตัวแทน พ่ีน้องประชาชนทั้ง
จั งหวัดชั ยภู มิ  ผมอยากจะถามเหมือนกันนะครับ  ว่ าท่ านได้
งบประมาณมาลงพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ท่านเท่าไหร่ จากการติดตาม
งบประมาณของผู้แทนราษฎร นี่ครับ มันเป็นปัญหายาวนานมาแล้วนะครับ 
ฉะนั้นแล้วนะครับ ฝากทุก ๆ ท่านนะครับ จากนี้ไปผมก็อยากจะให้
พวกท่านพิจารณาดูนะครับ ว่าเราจะเลือกตัวแทนเข้าไปเป็นตัวแทน
พวกเราระดับประเทศ เราจะเอาคนอย่างไรนะครับ เดี๋ยวผมจะ
อภิปรายมากนะครับ เดี๋ยวท่านประธานก็จะบอกว่ามันนอกประเด็น 
ตามสบายครับ ในวาระอ่ืน ๆ ครับ ตามสบายครับ 
 
ครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานนะครับ เพราะว่าโชคดีโครงการ
ของท่านสภาอนุมัติไปเรียบร้อย ขอบคุณแทนท่านประธานนะครับ 
พรรคพวกกันนะครับ กระเซ้ากันเล่นนะครับ ในฐานะที่เป็นพวก สจ. 
คนเฒ่าคนแก่นะครับ พวกผมโดนไปก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับ                    
ว่าพวก สจ. เฒ่า ๆ แก ่ๆ หลาย ๆ ท่านนะครับ มีแต่ปัญหา ที่จริงแล้ว
นะท่านประธานครับ ปัญหาต่างๆ ของเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านนะครับ ได้นำเสนอผ่านผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีประสบการณ์นะครับ แต่ว่า
มันก็เป็นการดีนะครับถ่ายทอดปัญหาอะไรต่างๆ แก้ไขปัญหาร่วมกัน
ครับท่านประธานครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อมั่นนะครับว่า กลุ่มผู้เฒ่า               
ผู้แก่นะครับ บางทีนะครับท่านประธานครับ ผู้เฒ่าผู้แก่อาจจะมีอะไร 
ดี ๆ นำเรียน นำเสนอต่อเพ่ือนสมาชิก น้อง ๆ รุ่นใหม่นะครับ แล้วก็
ถ้าพูดเรื่องคนเฒ่าคนแก่เดี๋ยวจะพาดพิงถึงท่านนายกอีก โทษทีครับ
ท่านครับ นี่ล่ะครับ ผมถือว่าคนไฟแรง มันไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะครับ 
อยู่ที่ประสบการณ์ อยู่ที่ใครจะตั้งใจทำงานหรือไม่ ผมชื่นชมนะครับ 
เขตพ้ืนที่ของอำเภอแก้งคร้อ เขตพ้ืนที่อำเภอคอนสวรรค์ ผมไปกับ
ท่าน สจ. สมปอง ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ผมลงพ้ืนที่ไปสัมผัสกับ     
พ่ีน้องประชาชนทั้งสองตำบลครับท่านประธานครับ เขาบอกเป็นเสียง
เดียวกันว่าอาคารหลังนี้ ถนนเส้นนี้ สมัยท่าน ขออนุญาตเอ่ยนามครับ 
สมัยท่านพ่อใหญ่อร่าม  โล่ห์วีระ ท่านเป็นรัฐมนตรี ท่านก็มาทำให้ 
สร้างให้ ผมบอกนั่นเป็นสิ่งที่ภูมิใจ อันนี้เป็นเรื่องจริงท่านประธานครับ 
แล้วก็เช็คดูได้ ผมบอกนี้แหละคือคนทำงาน หลังจากนั้นไม่เห็นมีใครสร้าง  
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อย่างผมยกตัวอย่างเช่น อยู่ที่ศูนย์โอท๊อป องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชั ยภู มิ ส่ วนหน้ าครับ ท่ านประธานครับ  ถ้ า ไม่ ใช่ น ายกอร่ าม                
โล่ห์วีระนะครับ ใครจะเป็นคนทำ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน เดี๋ยวนี้               
ท่านผ่านไปท่านแวะได้เลยนะครับ มีท่านผู้ว่ากอบชัยนะครับ ท่านดูแล
ในส่วนหน้านะครับ ดูแลเรื่องอะไรต่าง ๆ นะครับ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในแนวทางที่ดี  แล้วก็ตั้งปณิธานเอาไว้ทุกคนนะครับ เขตอำเภอ
แก้งคร้อ คอนสวรรค์นะครับ  ว่าถ้าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง                      
เปลี่ยนเพ่ืออะไร เปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้น พวกเรายินดีร่วมด้วย
ช่วยกันครับท่านประธานครับ ขอบคุณมากครับ  
มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ท่านชาญณรงค์
นะครับ  
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมจะเป็นคนสุดท้ายและวาระ
สุดท้ายครับ สั้น ๆ ครับท่าน ขออนุญาตครับท่าน คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ 
ได้รับหนังสือตอบรับจากท่านรัฐมนตรีสั่งการลงมาให้ทรัพยากรน้ำภาค 
4 ลงมาสำรวจทั้ง 4 โครงการ ต้องขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ              
คือโครงการแรก บ้านซับชมพูครับ ที่ผมเคยนำเสนอท่านผู้ว่าไปแล้ว 
แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของบ้านผาทอง อีกโครงการหนึ่งก็เป็นบ้านสาม
แยกดงสวรรค์ และสุดท้ายก็คือลำเจียง หมู่ที่ 1 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มา
ออกแบบสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อยากจะนำเรียนสู่สภาแห่งนี้
นะครับ ก็ต้องขอบคุณโครงการดี ๆ อย่างนี้นะครับ กล่าวถึงนะครับ
ท่านรุ่นพ่ีศิษย์พี่นะครับ ว่าให้ทำโครงการสำรวจนะครับ ก็พยายามนำ
ความเดือดร้อน นำความต้องการของพ่ีน้องประชาชนเข้าสู่สภา               
เรื่อย ๆ นะครับ ทุกครั้งพ่ีน้องเดือดร้อนก็ฝาก สจ.นะครับ เข้านำสู่สภา
ฝากท่านประธานถึงท่านนายกนะครับ ผู้บริหาร ทุกสิ่งอย่างนะครับ ก็ต้อง
ฝากที่ท่านนายกนะครับ ทราบว่าท่านมีบารมีนะครับหลายต่อหลาย
ภาคส่วน และอีกอันหนึ่งนะครับ ที่อยากจะนำเรียนน่าจะเป็นอันสุดท้าย
แล้วจริง ๆ นะครับ ได้รับการสนับสนุนจากน้ำบาดาล เขต 5 ผมขอไป
จำนวน 20 บ่อ ในเขตอำเภอภักดีชุมพล แต่ได้รับการตอบรับมาจำนวน               
3 บ่อ บ่อแรกได้เสร็จไปแล้วนะครับ ระยะ 72 เมตร ใส่ท่อกันทรุดให้
เรียบร้อยตอนนี้ก็มาบ่อที ่2 ที่ผมผุดเข้าผุดออกนะครับ ด้วยความเคารพ
ไม่ได้เสียมารยาทนะครับ แต่ต้องประสานให้ช่างลงพ้ืนที่นะครับด้วย 
ความเคารพ อยากนำเรียนสภาให้ได้ทราบ ขอบคุณครับ  
 เชิญท่านนายกครับ 
 
ท่านผู้เป็นประธานที่เคารพ เพื่อนข้าราชการ ฝ่ายบริหาร สมาชิกผู้ทรง
เกียรติ เมื่อครู่นี้ได้ไปกระซิบท่านประธานว่าอยากขยายการประชุม 
เพราะว่าอยากเห็นหน้าท่านทุกอาทิตย์ เพราะพ่ีอร่ามเป็นคนไม่มี
เพ่ือนฝูงที่ไหนนอกจากพวกเรา แล้วก็ทุกครั้งที่ เห็นพวกเราไปก็มี
ความสุข อย่างน้อยๆ ก็ได้นั่งพูดคุยกันสี่ห้าชั่วโมงอย่างต่ำ แล้วก็จะกิน
จะดื่มอะไรบ้านพี่ก็ครบเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก 3 สาว ที่นั่งอยู่ 

/ข้าง... 



๓๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้างหน้า ไปที่ไหนเดินเซมาทุกครั้ง เพราะฉะนั้นนี้ก็ผูกพันรักนับถือกันมา 
ชีวิตของพ่ีอร่ามเนี่ยเหมือนปิดทองหลังพระ การไปตั้งมูลนิ ธิอร่าม  
โล่ห์วีระ อย่างเดียวเฉพาะทุนการศึกษาน่าจะเกือบ น่าจะเป็นหมื่นทุน 
คิดดูสิ แล้วพ่ีเวลาไปแจกทุนพวกนี้ จะให้พ่ีไปหาไถเงินคน จะไปเชิญ
ชวนคนมา พ่ีทำไม่ได้เพราะอายเขา ไปสร้างความเดือดร้อนให้ เขา
อย่างนี้ พ่ีไม่ทำ เพราะฉะนั้นครั้งละสามล้าน สี่ล้าน ห้าล้านอะไรก็ทำเอง 
เจียดจ่ายเอาเงินส่วนตัว เพราะฉะนั้นพ่ีมีความสุขกับการทำบุญ                 
เมื่อครู่นี้ท่านอภิสิทธิ์ท่านได้พูดถึง ความจริงมันไม่ใช่อำเภอแก้งคร้อ 
คอนสวรรค์ มันทั่วทุกแห่ง อย่างเขตเลือกตั้งอำเภอภูเขียวนี้ ที่ไม่ใช่
เขตเลือกตั้งของพ่ีเลย ดูสิพ่ีไปทำวัดโบราณ วัดนครบาล ทุนการศึกษา
อะไรต่ออะไร ถามนั่งอยู่ที่นี่ดูแลกันมาตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ๆ พ่ีส่งเสริม
สนับสนุนคน ผู้คนมาเยอะแยะ คอนสาร พ่ีบุญมา โทรักษา เอางบของ
พ่ีไปทำถนนและหนทาง อะไรเยอะแยะ ทุกพ้ืนที่ ดูหนองบัวแดงของ
ท่านสมชาย ถนนไม่รู้กี่สิบสาย ที่มันเข้าไปบ้านโหล่น - โนนเหม่า 
หนองบัวแดง วังใหญ่ทั้ งหมด สมัยก่ อนใช้ศูนย์สร้างทางหลวง          
ก็เนื่องจากพรรคเราเป็นรัฐบาล เราก็สามารถและเป็นกรรมาธิการ
งบประมาณทุกสมัย พวกปลัดกระทรวงอธิบดีเขาก็เกรงใจ ขออะไรไป
เขาก็ให้มา พ่ีมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครั้งแรกนี้วันแรกนี้รถบัส
ของ ขสมก. ที่ปลดระวางจอดหน้าศาลากลาง 200 คัน คิดดูสิ  
โรงเรียน สภาตำบลต่าง ๆ เอารถเมล์ของพ่ีไป วันนี้ยังวิ่งอยู่ก็มี  
เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันเป็นความเร้นลับที่มันอยู่ ในใจ 
ความสุขในใจเป็นความสุขที่แท้จริง พ่ีอร่ามจึงไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัย
เห็นไหม อายุขนาดนี้ยังไปเดินหาเสียงวันละสิบกว่ากิโล พวกท่าน
ทัง้หลายก็เห็นอยู่ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในช่วงเวลาไหน ดึกดื่นเที่ยงคืน 
ท่านโทรศัพท์มาพ่ียังไม่นอน ตื่นก็ตื่นแต่เช้า สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะทำให้ท่าน อยากให้ท่าน
ทุกคนมีความสุข เมื่อครู่นี้เบ๊อะก็มาบอกว่า พ่ีอร่ามครับ ตรงนั้นตรงนี้
อะไรเห็นไหม บางนั่นพ่ีบริจาคเอง อย่างทุ่งคอสมอสพ่ีเอาเงินพ่ีบริจาค
เลย ก็รู้กันอยู่ดูสิ เอาเงินสด ๆ ไปจ่ายให้เลย เพราะว่าเอาเงินหลวงไป
จ่ายมันผิดกฎหมาย มันเป็นที่ดิน สปก. แม้กระทั่งศูนย์โอท๊อปที่ท่าน
พูดถึงเมื่อสักครู่ อภิสิทธิ์พูดถึงนี้  รู้ไหมถนนทางขึ้นไปเงินของพ่ีพ่ี
บริจาคเอง ไฟที่รั้วนะ พ่ีสั่งคนของพ่ีมาติดเห็นไหม เป็นพรืด ไม่ต้อง
เบิกสตางค์ อะไรที่พอบริจาคได้ พ่ีบริจาคเอง เพ่ือให้งานมันเสร็จ
รวดเร็ว ความจริงคนผ่านไปผ่านมา ท่านสมปองกับจอยมอง ผ่านไป
ผ่านมาเขานึกว่าพี่ใช้เงินไม่ต่ำกว่าสิบล้านทำ แต่ที่จริงแล้วบางนิดเดียว 
ใช้งบนิดเดียวท่านประธาน ใช้งบไม่มากนิดเดียว แล้วเห็นไหมเดี๋ยวนี้
กลายเป็นสำนักงาน อบจ.ส่วนหน้า ที่ท่านผู้ว่ากอบชัยไปนั่งอยู่ที่นั่น
เป็นศักดิ์เป็นศรี เป็นความมีสง่าราศีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ติดธงทิวยาวเป็นพรืดเลย แม้ท่านองคมนตรี 2 ท่านเรายังไม่
เปิดทำที่ทำการ ยังมาแวะรับประทานอาหาร เห็นไหม เพราะฉะนั้น 
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คุณงามความดีมันอยู่ในใจ เมื่อครู่นี้สิ่งที่เปิดเผยโดยท่านทางหลวง
ชนบท จังหวัดอ่ืนอย่างโคราชมันไม่น่าได้พันล้าน สุรินทร์ได้พันล้าน 
โคราชสักสอง - สามพันอย่างต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ต้องพูดถึงหรอก      
แต่ว่าที่ชัยภูมินิดเดียว สี่ร้อยล้าน ท่านลองคิดดูสิ มันเกิดจากอะไร 
เกิดจากการเมืองทั้งนั้น เพราะฉะนั้นทำอย่างไรจะให้การเมืองของ
จังหวัดชัยภูมิเป็นปึกแผ่นและมีความเข้มแข็งต่างหาก น้อง ๆ สส.แต่
ละคนพ่ีเห็นตั้งแต่เป็นเด็ก ๆ มีแก้งคร้อคนเดียวที่อายุมากกว่าพ่ี 1 ปี 
นอกนั้นอายุน้อย ๆ ทั้งนั้น แก้งคร้อก็มาเป็นทีหลังพ่ีสิบปีใช่ไหม แต่ใน
ระหว่างที่เป็นนักการเมืองด้วยกันต้องเข้าใจเลยว่ามันใครเป็นคนไป  
ทำให้ วัดวาอารามนี้ขอมานี้ พ่ีไม่เคยปฏิเสธเลย อย่างวัดพระสงฆ์        
นาหนองทุ่ม กับทางแก้ว  ประตูโขง เมรุเผาศพเป็นร้อย ๆ แห่ง 
สมัยก่อนผู้ว่าสนั่นเป็นคนไปเปิด เพราะว่าพ่ีให้เงินไปทำเมรุแล้วผู้ว่า
สนั่นเป็นคนไป ท่านปีนี้อายุ 92 ปีแล้วผู้ว่าสนั่น เพราะฉะนั้นอะไร
ต่างๆ พ่ีทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ พวกที่อยู่ในเมืองเห็นไหม สมัยก่อน 5 
ปีซ้อนพ่ีบริจาคสิบล้านเลย เพราะผู้ว่ามาบอกพ่ีว่าเงินที่เก็บค่าผ่าน
ประตูปีหนึ่งได้สองล้านบาท พ่ีเลยบอกว่าเอารื้อลวดหนามออก
ท่านผู้ว่า แล้วมาเอาเงินที่ผมปีละสองล้าน จ่าย 5 ปีซ้อนเลยสิบล้าน 
สถานที่ราชการ สวนสาธารณะแต่ละแห่ง สามแสน ห้าแสน ล้านสอง
ล้าน พ่ีบริจาคให้ทั้ งนั้นแหละ แล้วงานที่ เอามาพ่ีไม่เคยขายเอา
เปอร์เซ็นต์ชีวิตของพ่ี เห็นไหมพวก สจ. บางคนก็มาถามพ่ีว่าจะเอา
อย่างนู้นอย่างนี้ไหมท่าน พี่เคยเอาไหม พี่บอกว่ากระซิบเล่น ๆ บอกว่า
อย่ามายืมเงินพ่ีก็แล้วกัน พวกคุณไปรวย ๆ กัน เพราะฉะนั้นมันเป็น
ปรากฎการใหม่ที่พ่ีอยากจะสร้างขึ้นมาเพ่ือให้พวกเราเห็นว่า ความรัก
ความผูกพันมันยิ่งกว่าเงินกว่าทอง เมื่อครู่นี้ก็บอกเอส ท่านรอง
ประธานเกษตรสมบูรณ์ พ่ีบอกจัตุรัส พ่ีบอกน้องเขาบอกว่าไปดูสิจะ
เอาอย่างไร อย่างเทพสถิตพ่ีรู้จักแม่ สส.สำฤทธิ์ 60 ปีที่ผ่านมา พี่เจ็ด
สิบกว่าแล้ว ก็เท่ากับว่าอายุสิบกว่าขวบ สิบกว่าขวบพ่ีไปทำมาค้าขาย
แล้ว ไปจนถึง 3 แยกวังชมพู ลำนารายณ์พ่ียังไม่รู้จักพ่ีนิยม วาระปัญญา 
คิดดูเอาก็แล้วกัน ในวงการค้าข้าวนี้สมัยก่อนลำนารายณ์มันไม่ใช่
ธรรมดาดงนักเลงดงปากทางเขาอะไรเขาซึ่งเขามีอิทธิพลอยู่ที่นั่น 
เพราะฉะนั้นพ่ีไปแล้วถือเงินสดทุกวัน เพราะฉะนั้นคนในพ้ืนที่จึงรู้จัก
กันไปหมด ผ่านทางตลอดทางสายทาง พ่ีได้คะแนนเต็มอัตราศึกเลย 
แล้วหลังจากเลือกตั้งพ่ีเอาไฟฟ้าเข้าไปที่วะตะแบก ตั้งแต่หนูยังไม่เกิด 
หนูน้อง สจ. ผู้หญิงสุภาพสตรีสาวโสดยังไม่เกิดเลย พ่ีเอาจากโคกเริงรมย์
ของกำนันสุดท้าย ฟากเข้าไปที่วะตะแบกคิดดูสิ ทุกแห่งพ่ีจัดให้หมด 
เพราะพ่ีเป็นกรรมาธิการงบประมาณ ใกล้ชิดกับผู้บริหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทย ห้องหับที่กั้นอยู่ห้องเล็ก ๆ น้อย ๆ พ่ีเป็น
คนไปกั้น เพราะว่าสมัยท่านนายกบรรหาร ท่านไปเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย มันไม่มีห้องให้ที่ปรึกษานั่ง ตอนนี้พวกรองปลัด       
ก็นั่งอยู่สลอนเลย เพราะฉะนั้นก็คิดดูเอาแล้วกันว่า ความผูกพัน      

/ความรัก... 



๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย 
ประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ 

ความรักนับถือกันมันยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเมื่อพ่ีดำริ
อะไรก็ตามแต่ ก็เพ่ือหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง จัตุรัสดูสิไปทำ
สะพานไม้หมอนรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก พ่ี เก็บเอาไว้เพ่ือไปทำ
สวนสาธารณะของพ่ีห้าพันท่อน อยากขนไปเท่าไหร่พี่ก็บอกเอาไปเลย
มันของนอกกาย เพราะพ่ีคิดว่าเดี๋ยวพ่ีไปซื้อเอามาใหม่ก็ได้ แต่ว่าไม้
หมอนรถไฟมันไม่ใช่อยากจะไปซื้อเมื่อไหร่ก็ไปซื้อได้ ตอนนี้ก็ร่อยหรอ
เหลือนิดหน่อย เพราะว่าเขารื้อกันไปเกือบหมดแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็
ไม่มีของพวกนี้ อยู่จัตุจักรเขาขายท่อนละ 500 บาท เพราะฉะนั้น
อะไรก็ตามที่ เป็น เรื่องของสาธารณะประโยชน์ พ่ีไม่เคย พ่ีไม่เคย
เดือดร้อนเลย พ่ีพร้อมเสมอ พี่มาอยู่ที่ว่าการอำเภอหลังเดิม ซึ่งทิ้งร้าง
ไว้ตั้งสิบกว่าปี ผู้ว่าคนหนึ่งมาชวนพ่ีกับตำรวจไปจับคนสูบกัญชา        
อยู่ข้างใน ผู้ว่าคนนี้พ่ีเอามาจากรองผู้ว่าจากอุตรดิตถ์ แล้วท่านก็ชวนพี่
เข้าไปดูพวกเด็กสูบ สูบกัญชา สูบแช็ค สูบอะไรต่ออะไรข้างใน แล้วใน
ที่สุดท่านมาขอร้องให้พ่ีไปเช่าอยู่ แล้วพ่ีปรับปรุงหมดเลยตั้งเกือบ        
30 ล้าน เดี๋ยวนี้อาคารที่โยกย้ายมาตั้งอำเภอแห่งใหม่ ซึ่งใช้งบประมาณ 
40 ล้านจากกรมการปกครอง เดี๋ยวนี้ยังร้างกว่า ยังเก่ากว่าอาคารที่               
พ่ีไปเช่ามาจากกรมธนารักษ์ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็น
ประโยชน์ พ่ีทำให้ท่านทั้ งหลาย ทั้งหมด ทั้งปวงท่านไม่ต้องห่วง               
เป็นเพ่ือนฝูง เพ่ือนสนิทมิตรสหายกันทั้งนั้น อยากได้อะไรมาขอพ่ี  
เพียงอย่างเดียวอย่ามายืมเงินบ่อย ๆ เท่านั้นล่ะ พ่ีขอแค่นี้ แล้วก็พ่ีจะไม่
เอาเงินผลประโยชน์จากพวกท่านมาให้พ่ี พ่ีก็ไม่เอา พ่ีก็บอกไปตั้ง
หลายครั้งแล้ว เพราะฉะนั้นก็อยากเรียนท่านประธานไว้เมื่อครู่นี้ที่ขอ
ขยายต่อเวลาไว้อาทิตย์หนึ่ง พอดีท่านประธานบอกว่าเปิดเมื่อไหร่มีญัตติ 
ก็สามารถเปิดได้เลย เพราะฉะนั้นพวกเราก็ไม่ต้องขยาย แล้วก็อยากจะมา
หาพ่ี เมื่อครู่นี้ สจ.อ้วนก็กระซิบบอกว่างบที่เหลืออยู่อย่างไร แค่ไหน 
อภิสิทธิ์ก็บอกให้น้อง ๆ เขาไป พ่ีก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นหน้าที่ของพ่ีอร่าม 
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปถามพ่ีหรอกพ่ีรู้ หน้าที่พ่ีคือการที่ทำอย่างไรจะ
ให้พวกเรามีความสุข เป็นที่รักของ  พ่ีน้องประชาชน ก็มีเท่านี้ท่าน
ประธาน ขอบคุณครับ 
ครับ มีท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือสอบถามไหมครับ มีไหม
ครบั ถ้าไม่มีนะครับ ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา             15.00 น. 

รายงานฉบับนี้   เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  วิสามัญ   สมัยที่ 2  
ครั้งที่  3  ประจำปี พ.ศ.2565  วันศุกร์ที่  8   กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 น.   ณ  ห้องประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

    
                                                                               

        (ลงชื่อ) .........................................................  
                 (นายสมปอง  บัวพิม) 
             เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

/คณะกรรมการ... 



๓๖ 
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ฟังเทปและตรวจแล้ว  เห็นว่ารายงานการประชุม
ครั้งนี้   ได้จัดทำตามถ้อยคำที่อภิปราย  และตรวจเหน็ว่าเป็นการถกูต้อง  จึงรับรองและได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ประธานกรรมการ 
             (นายวรวิทย์  อุระวัฒนพนัธุ์) 
 
 
 (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวจารุวรณ  จังหวะ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
              (นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 
              (นางสาววิววิกา  กลา้แท้) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ฟังเทปและตรวจแล้ว  เห็นว่ารายงานการประชุมครั้งนี้   
ไดจ้ดัทำตามถ้อยคำที่อภิปราย  และตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง  จึงรับรองและได้พร้อมกนัลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

(ลงชื่อ) .......................................................ประธานกรรมการ 
             (นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์) 
 
 
 (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
    (นางสาวจารวุรรณ  จังหวะ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
              (นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ) 
 

 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 
               (นางสาววิววิกา  กล้าแท)้ 

 

ทีป่ระชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุม วิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่  3  ประจำปี  พ.ศ
2565   เมือ่วันที่         กรกฎา   2565 แล้วในวันที ่        

 

 
                                                                      (นายกฤษฎา  สงวนวงศช์ัย) 
                                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการ อบจ........................................... 
หัวหน้าฝา่ยการประชุม................................ 
เจ้าหน้าที่..................................................... 



๓๘ 
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ฟังเทปและตรวจแล้ว  เห็นว่ารายงานการประชุม
ครั้งนี้   ได้จัดทำตามถ้อยคำที่อภิปราย  และตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง  จึงรับรองและได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ประธานกรรมการ 
             (นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์) 
 
 
 (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวจารุวรณ  จังหวะ) 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
              (นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ) 
 

 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 
              (นางสาววิววิกา  กล้าแท)้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
 
(ลงชื่อ) .......................................................ประธานกรรมการ 
             (นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์ 
 
 
 (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวจารุวรณ  จังหวะ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
              (นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 
              (นางสาววิววิกา  กล้าแท)้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ที่ประชุมสภาฯ ไดร้ับรองรายงานการประชุม วิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 
2564   เมือ่วันที่  18  มิถุนายน  2564   แลว้ในวันที่        มิถุนายน   2564   

 

 
                                                                      (นายกฤษฎา  สงวนวงศช์ัย) 
                                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 

ผอ.กองกิจการสภาฯ.................................... 
หัวหน้าฝา่ยการประชุม................................ 
เจ้าหน้าที่..................................................... 



๔๐ 
 

 
      

                                                                              
        (ลงชื่อ) .........................................................  

                 (นายสมปอง  บัวพิม) 
             เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 
 

ที่ประชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุม สามญั  สมัยแรก  ครั้งที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 
2564   เม่ือวันที่  17  กุมภาพันธ์  2564   แล้วในวันที่        กุมภาพันธ์   2564   

 

 
                                                                      (นายกฤษฎา  สงวนวงศ์ชัย) 
                                                           ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผอ.กองกิจการสภาฯ.................................... 
หัวหน้าฝา่ยการประชุม................................ 
เจ้าหน้าที่..................................................... 



๔๑ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ฟังเทปและตรวจแล้ว  เห็นว่ารายงานการประชุม
ครั้งนี้   ได้จัดทำตามถ้อยคำที่อภิปราย  และตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง  จึงรับรองและไดพ้ร้อมกนัลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

 

 
(ลงชื่อ) .......................................................ประธานกรรมการ 
             (นายวรวิทย์  อุระวัฒนพันธุ์) 
 
 
 (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวจารุวรณ  จังหวะ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
              (นายชาญณรงค์  ผดุงขวัญ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ/เลขานุการ 
              (นางสาววิววิกา  กล้าแท้) 
 

ทีป่ระชุมสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุม สามัญ  สมยัแรก  ครั้งที ่ 2  ประจำปี  พ.ศ. 
2564   เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2564   แล้วในวันที่        กุมภาพันธ์   2564   

 

 
                                                                      (นายกฤษฎา  สงวนวงศช์ัย) 
                                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 

ผอ.กองกิจการสภาฯ.................................... 
หัวหน้าฝ่ายการประชุม................................ 
เจ้าหน้าที่..................................................... 


